
NIMR yafunguka utafiti 
wa dawa ya Madagascar

TANGA

uk. 7, 8

www.ippmedia.com

Jumanne Juni 9, 2020 • Tanzania 1,000/- Kenya 100/-

ISSN 0856 • Na. 0580253

Jumanne Juni 9, 2020

Ukurasa 14

Ni mlolongo wa faida  mtoto, wazazi, taifa

Ukurasa 12Motisha yaichomoa shuletoka mkiani hadi 10 bora

K
UOKOA muda, kuchukua tahadhari na umakini zai-di kwenye kufundisha na kusoma  ni suala la msingi wakati huu shule na vyuo vinapoan-za tena masomo baada ya likizo ya corona.

COVID -19 ilisababisha taasisi za elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vya kati na  vikuu kufungwa kuanzia Machi 17mwaka huu. Ni kufuatia agizo la serikali lililo-tolewa na Waziri Mkuu Kassim Majal-iwa, ili kuzuia usambaaji wa maradhi hayo.
Kutokana na ahueni  iliyopati-kana kwa sasa, serikali imeruhusu wanafunzi wa kidato cha sita, vyuo vya kati na vikuu kurejea masomoni kuanzia mwanzoni mwa mwezi huu ( Juni 1).

Licha ya kuendelea  na masomo msisitizo ni  wanafunzi na walimu wao kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri na miongozo yote inayotolewa na wataalam wa Wizara ya Afya ili kuendelea kuwa salama zaidi.
Sekta ya elimu ni miongoni mwa maeneo ambayo yameathirika moja kwa moja kutokana na janga la corona ndiyo maana shule na vyuo vilifungwa kwa kwa zaidi ya miezi miwili. 

Mihula ya masomo inabadilika kutokana na wanafunzi kurudi nyumbani kwani walipaswa kuwa shuleni wakiendelea na masomo lakini walilazimika kuwa likizoni. Katika kipindi cha likizo ya corona, baadhi ya shule na vyuo vimeweka mikakati ya kufidia muda uliopotea ili wanafunzi wapate maarifa, ujuzi 

na stadi kama ilivyotarajiwa ili wawe wahitimu bora.
Kikubwa ni wakufunzi na waha-dhiri kuhakikisha kuwa pamoja na nia njema waliyonayo ya kufidia muda uliopotea kufuatia likizo ya corona, ni lazima pawapo na umakini mkubwa wa utekelezaji wa mikakati yao ili wanafunzi wapate maarifa stahiki.

Ni wazi kuwa kama watatekeleza mikakati hiyo kwa kasi kubwa bila kuzingatia ubora, wanafunzi watashindwa kuelewa kile wataka-chofundishwa na hatimaye kukwama kufikia malengo.Wanafunzi wa kidato cha sita na wale wa vyuo vya ualimu  wana majuma manne (mwezi mmoja), kuanzia pale walipofungua hadi kuingia kwenye mtihani wa taifa wa kidato cha sita (ACSEE) na ile ya kuhitimu mafunzo ya ualimu. Walimu wanapaswa kuendelea kuwafundisha wanafunzi huku 

wakifanya marudio ya kutosha ili kuwaandaa vyema wanafunzi wao kumudu mitihani yakitaifa, ili kusonga mbele kimasomo.Mikakati iliyowekwa na uongozi wa shule na vyuo iwe chachu ya kuwasaidia wanafunzi kufanya vyema badala ya kugeuka mateso kwao.
Kwa wakufunzi na wahadhiri wa vyuo vikuu  waendelee na utoaji wa elimu bora ili kupata wahitimu mahiri wa kuja kulitumikia taifa katika nyanja mbalimbali za kijamii, kisiasa na kiuchumi.

 Wanapotoa mihadhara  wazin-gatie mahitaji ya wanafunzi kwani wapo wengine wanaoelewa kwa kasi lakini pia kuna kundi la wanaoelewa taratibu lakini wote wanahitaji kusoma na kuelewa.
Hivyo basi, kiu ya kufidia muda uliopotea isihatarishe uelewa wa wanafunzi  kwa kufundisha kwa kasi kubwa kupewa kazi nyingi za 

kufanya kwa wakati mmoja kwani itawafanya wanafunzi wengine kushindwa kuelewa na hivyo kufeli mitihani yao na hata kukwama kimaisha chanzo kikiwa ni tatizo la corona.
Katika kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata maarifa bora baada ya kufunguliwa kwa vyuo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iliwakutanisha wakuu wa vyuo vikuu vyote nchini ili kuweka mkakati wa pamoja wa namna ya kufikia malengo ya ufundishaji na ukamilishaji wa mitaala baada ya kufungua vyuo Juni 1, 2020. Katika mkutano huu, vyuo vili-weka mikakati ya pamoja ili kwenda pamoja kwenye kufidia muda uli-opotea na kukamilisha mihula bila kuathiri maendeleo ya taaluma na mustakabali mwema wa elimu kwa wanafunzi na taifa.

Mwenyekiti wa Kamati ya Wakuu wa Vyuo (CVCPT) ambaye ni 

Mabango yenye ujumbe mahususi ni mojawapo ya njia zinazotumiwa vyuo vikuu kuhimiza 

tahadhari na kujikinga na corona:PICHA: MTANDAO

Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo (SUA), Profesa  Raphael Chibunda, aliihakikishia Wizara ya Elimu kuwa watakwenda kutekeleza mikakati iliyofikiwa ili kuwasaidia wanafunzi katika vyuo mbalimbali kufidia muda uliopotea na  kupata elimu bora ili kuyafikia malengo yao.
Sambamba na hilo, mkutano huo unaazimia vyuo kuendelea kuchukua tahadhari ya ugonjwa wa corona kwa kuhakikisha wanafunzi wanavaa barakoa na kila chuo kuweka mazin-gira mazuri kwa wanafunzi kunawa mikono kwa sabuni na maji tiririka kila wanapoingia na wawapo dar-asani na kutoka masomoni na katika mazingira yote ya chuo na mabweni ili wanafunzi wawe salama kiafya.Wanafunzi waendelee kusoma kwa bidii na kwa juhudi kubwa kwani wana malengo wanayotaka kuyafikia kupitia elimu.Pamoja na changamoto ya corona, maisha mengine lazima yaendelee tena kwa mafanikio makubwa. Vion-gozi na wadau wa elimu waendelee kuweka mikakati kwa upande wa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne namna bora ya kuwasaidia watakaporejea shuleni.Lengo ni  kuhakikisha muda uli-opotea unafidiwa kwa kutumia  mbinu mbalimbali ili wanafunzi wapate maarifa, ujuzi na stadi bora za kuwasaidia katika masomo yao. Msisitizo pia uwekwe katika kuandaa vifaa vya kutosha vya kujik-inga na corona kama vile sabuni na maeneo ya kutosha ya kunawa mikono ili afya za wanafunzi na walimu ziendelee kuwa salama.

Reubeni Lumbagala ni Mwalimu wa Shule ya Sekondari Mlali iliyoko Dodoma. Maoni: 0765-409249.
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La muhimu kujali muda,tahadhari, kutokomoanaNa ReubeNi LumbagaLa

Simujanja 
ilivyommaliza ofisa wa polisi Marekani

maSOmO YaNaPOaNZa…

Lissu ajinadi kuunda 
serikali isiyolipa kisasi
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Wenye malori waomba Tanzania,  
Kenya kutatua kero za mpakani

URAIS CHADEMA

n	Ataja mambo atakayosimamia, Mchungaji Msigwa naye ajitosa... Uk. 2 

J
e? Mtu anaweza kupata 
Covid-19 kutoka kwenye 
chakula? Jibu ni kwamba 

hakuna ushahidi wa hivi 
karibuni unaonyesha kuwa 
watu wanaweza kupata 
ugonjwa huo kupitia chakula. 
Ugonjwa huo huambukizwa 
kwa njia ya hewa kutoka 
kwa mtu mmoja kwenda kwa 
mwingine. WHO
n Nawa mikono kwa sabuni 

na maji yanayotiririka
n Epuka kusalimiana kwa 

kushikana mikono na 
kukumbatiana

n Ukipiga chafya au 
kukohoa, ziba mdomo 

BAA LA CORONA 
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Lissu atangaza nia 
kugombea urais
 Na Waandishi Wetu

MAKAMU Mwenyekiti wa Chama 
cha Demokrasia na Maendeleo 
(Chadema), Tundu Lissu, 
ametangaza nia ya kugombea 
urais kupitia chama hicho huku 
akiahidi kuunda serikali ambayo 
haitalipiza kisasi kwa yeyote.

Pia, ametaja mambo ambayo 
serikali yake itayasimamia 
ikiwamo kufumua mfumo wa kodi 
na kufuta sheria kandamizi dhidi 
ya wananchi.

Lissu ametangaza nia hiyo 
akiwa ni mwanachama wa tatu 
tangu chama hicho kifungue 
milango wiki iliyopita kuruhusu 
wanachama wake kutangaza nia 
ya kupeperusha bendera ya chama 
hicho kwenye uchaguzi mkuu, 
Oktoba, mwaka huu.

Akizungumza kwa njia ya 

 

 Na Maulid Mmbaga

 TAASISI ya Taifa ya Kupambana na Magonjwa 
ya Binadamu (Nimr), imesema kuwa  inaendelea 
na utafiti wa dawa kutoka nchini Madagascar, na 
utakapokamilika utatolewa kwa umma.

 Utafiti wa dawa hiyo ulianza baada ya kukabi-
dhiwa Nimr na Waziri wa Mambo ya Nje na Ush-
irikiano wa Afrika Mashariki, Prof. Palamagamba 
Kabudi, aliyekwenda kuichukua nchini humo 
mwanzoni mwa Mei, mwaka huu.

  Akihojiwa kwenye kipindi cha kumepamba-
zuka kinachorushwa hewani na Radio One, Mku-
rugenzi Mkuu wa Taasisi hiyo, Prof. Yunusi Mgaya, 
alisema kumekuwa na malalamiko ya watu kuhoji 
kwamba kwanini dawa ya Madagascar haitumiki 
licha ya kuwapo nchini.

“Dawa hii bado ipo chini ya Nimr kwa uchungu-
zi zaidi na utakapokamilika itatolewa ili itumike,” 
alisema na kuongeza:

“Nimr jukumu lake ni kupambana na magonjwa 
ya binadamu kwa maana ya kutengeneza dawa zi-
takazo dhibiti maradhi yanayotuandama ikiwamo 
ya mlipuko ili kuhakikisha usalama wa afya, hivyo 
utafiti ya dawa ya Madagascar utakapokamilika 
tutaitoa ili wananchi waitumie.” 

Mkurugenzi huyo alisema dawa lishe ya Nimri-
caf inayozalishwa na taasisi hiyo yenye uwezo wa 
kutibu kifua kikavu na mafua makali, mwananchi 
wa kawaida anaweza kutengeneza nyumbani 
kwake kwa kufuata vipimo sahihi.

Alisema dawa hiyo ni mchanganyiko wa 
tangawizi mbichi, pilipili kichaa, kitunguu maji, li-
mao na kitunguu saumu, na kwamba imeshafany-
iwa utafiti na kuthibitika inatibu na wapo walioku-
wa na corona wameleza kupona.

 “Sisi siyo wafanyabiashara, dhumuni letu ni ku-
wasaidia wananchi na ndio maana tulitoa fomula 
ya dawa hiyo ili watakaoweza watengeneze we-
nyewe majumbani mwao ili iwasaidie,” alisema.

 JINSI YA KUTENGENEZA
Prof. Mgaya alisema utengenezaji wa dawa 

hiyo ni mchanagnyiko wa maji moto lita moja, 
tangawizi zenye saizi ya kidole ziwe tano, malimao 
mawili, vitunguu maji vya wastani viwili, vitunguu 
saumu vidogo vipande 15, na pilipili kichaa nne, 
ambavyo husagwa kwa pamoja na kulainika kabi-
sa ambayo mtu anaweza kutumia kwa siku nane.

Nimr yaendelea 
utafiti wa dawa 
ya Madagascar

Baadhi ya mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria mikoani  na nje ya nchi yakipakia abiria  ndani ya kituo kikuu 
kipya cha  mabasi cha Jiji la Dodoma, katika eneo la Nzuguni, jana. PICHA: IBRAHIM JOSEPH 

mtandao kutoka nchini Ubeligiji 
alikokwenda kwenye matibabu, baada 
ya kushambuliwa kwa risasi Septemba 
mwaka 2017, jijini Dodoma, alisema tayari 
amewasilisha barua ya nia yake kwa 
Katibu Mkuu wa chama hicho.

Lissu alisema kuna haja ya kuwa na 
maridhiano ya kitaifa.

“Mwasisi wa taifa la India aliwahi 
kusema, jicho kwa jicho litatufanya 
sisi wote kuwa vipofu, makosa mawili 
hayatengenezi jambo moja la haki kama 
ambavyo waongo wawili hawatengenezi 
mkweli mmoja, naamini kwamba matatizo 
makubwa na ya msingi ya matumizi 
makubwa ya madaraka, hayawezi 
kutatuliwa kwa kulipiza kisasi juu ya wale 
waliotutesa na kutukandamiza.”

“Visasi ni upanga wa walio waoga na 
wadhaifu, siyo ngao ya walio jasiri.”

“Kama rais, serikali yangu haitalipiza 
kisasi ya mabaya mengi ambayo wananchi 
wetu, mimi mwenyewe na viongozi na 
wanachama wenzangu wamefanyiwa na 
utawala huu na hata utawala wa nyuma.”

“Badala ya kulipiza visasi, serikali 
yangu itarudisha, kujenga na kuimarisha 
mapatano na maridhiano ya kitaifa 
yatakayojengwa katika misingi ya ukweli 
juu ya makosa yaliyofanyika, msamaha 
kwa wanaotubu makosa yao, na fidia kwa 
wahanga wa makosa hayo.”

ATAJA MAMBO ATAKAYOSIMAMIA
Lissu aliyewahi kuwa mbunge wa 

zamani wa Singida Mashariki, alisema 
endapo atateuliwa na chama chake 
kuwania nafasi hiyo na kuchaguliwa na 
wananchi katika uchaguzi ujao wa Oktoba, 
kwanza serikali yake itaandaa sera 
thabiti za kiuchumi zitakazohakikisha 
serikali inabaki mwangalizi wa shughuli 
za kiuchumi zinazoendeshwa na sekta 
binafsi.

Pili, alisema serikali yake itakuwa 
msimamizi wa maslahi ya jumla ya 
wananchi ili kuhakikisha usalama wa 
bidhaa na udhibiti wa bei za bidhaa 
na huduma muhimu kwa ustawi wa 
wananchi.

Tatu, atafanya mageuzi makubwa 

ya mfumo wa utozaji kodi kwa 
kuondoa utitiri wa kodi unaochangia 
kuangamiza mitaji ya wafanyabiashara na 
wajasiriamali.

Nne, serikali yake itafanya mageuzi 
makubwa ya mfumo mzima wa vyombo 
vya ulinzi na usalama, ili kuvifanya kuwa 
walinzi wa Katiba, haki za binadamu na 
uhuru wa wananchi kufanya shughuli zao 
kwa mujibu wa Katiba.

Tano, atatii, kulinda na kuhifadhi 
mfumo wa vyama vingi vya siasa na 
kuondoa vikwazo.

“Mazuio ya mikutano ya hadhara na 
maandamano ya kisiasa ya wananchi, 
wawe kwenye vyama vya siasa au katika 
taasisi zao nyingine yataondolewa,” 
alisema Lissu.

Vile vile, alisema atarudisha hadhi, 
heshima na madaraka ya bunge kama 
muhimili mkuu wa dola wenye mamlaka 
yanayolingana na serikali ndani ya 
mipaka yake.

Lissu anakuwa mwanachama wa tatu 
kutangaza nia ya kuwania urais baada 
ya Mbunge wa Iringa Mjini, Mchungaji 
Peter Msigwa, kutangaza nia ya kutaka 
kugombea urais kupitia chama hicho, 
Ijumaa iliyopita.

Mchungaji Msigwa ambaye ni 
Mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Nyasa, 
aliwasilisha barua yake ya kutangaza nia 
kwa Katibu Mkuu wa Chadema, John 
Mnyika, mwishoni mwa wiki.

Kada mwingine wa Chadema 
aliyetangaza kuwania urais ni Dk. 
Maryrose Majinge, ambaye aliwahi 
kujitokeza kuwania nafasi ya ubunge 
katika Jimbo la Ukonga mwaka 2015 na 
kushindwa na Naibu Waziri wa Tawala 
za Mikoa na Serikali za Mitaa (Tamisemi) 
Mwita Waitara.

Licha ya vigogo waliotangaza nia ya 
kutaka kuteuliwa na Chadema kuwania 
nafasi hiyo ya juu kabisa nchini, Dk. 
Majinge, alinukuliwa akidai anajiamini 
na kuwa hakuna kigogo anayemuhofia 
kushindania naye nafasi hiyo.

*Imeandikwa: Mary Geofrey na 
Elizabeth Zaya
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Wananchi wakipita kwenye daraja linalounganisha vijiji vya Bulinga, Bugunda na Bwasi katika Wilaya ya Musoma, mkoani 
Mara juzi, ambalo serikali imelitengea Sh. milioni 300, kwa ajili kulitengeneza upya ili liwe imara zaidi. PICHA: MPIGAPICHA 
WETU. 

TMA yawataka wadau 
kuchukua tahadhari
 Na Faustine Feliciane

MAMLAKA ya Hali ya Hewa 
Tanzania (TMA), imetoa 
rasmi mwelekeo wa hali ya 
hewa wa msimu wa kipupwe 
nchini, unaoanzia mwezi 
Juni hadi Agosti na kuwataka 
wadau kuchukua tahadhari 
wanapotekeleza majukumu 
yao kwa kufuata utabiri wa hali 
ya hewa.

Mkurugenzi Mkuu wa TMA, 
Dk. Agnes Kijazi, akitangaza 
hali hiyo aliwataka wananchi 
kufuatilia utabiri huo wa 
msimu wa kipupwe kwa 
kipindi cha Juni hadi Agosti 

( JJA) 2020, kuwapo kwa mvua 
za msimu wa Machi hadi Mei 
ambazo zilileta athari hapa 
nchini zimeisha.

“Msimu huu wa kipupwe 
unatarajiwa kuwa na vipindi 
vifupi vya upepo mkali wa 
kusi na hali ya ukavu katika 
maeneo mengi ya nchi, hata 
hivyo, vipindi vya baridi kali 
vinatarajiwa katika maeneo 
ya miinuko ya nyanda za juu 
kusini-magharibi hususan 
nyakati za usiku na asubuhi,” 
alisema Dk. Kijazi na kuongeza,

“Vipindi vya baridi kali 
vinatarajiwa hasa katika wiki 
ya tatu na ya nne ya mwezi 

Juni na kupungua kuelekea 
mwishoni mwa msimu yaani 
mwezi Agosti kwa maeneo 
ya mikoa ya Mbeya, Songwe, 
Njombe na Rukwa pamoja 
na baadhi ya maeneo ya 
mkoa wa Ruvuma, maeneo 
haya yanatarajiwa yatakuwa 
na joto la kawaida kati ya 
nyuzi joto 6 na 12, hata hivyo 
baadhi ya maeneo hususan 
katika mikoa ya Njombe na 
Mbeya yanatarajiwa kuwa na 
joto la chini ya nyuzi joto 6,” 
aliongezea Dk. Kijazi.

“Nawakumbusha wananchi 
kuchukua tahadhari na 
kufuatilia utabiri wa saa 24, 

siku 10 pamoja na mwezi kama 
unavyotolewa na Mamlaka 
ya Hali ya Hewa Tanzania,” 
alisisitiza Dk. Kijazi.

Dk. Kijazi ambaye ni Makamu 
wa Tatu wa Rais wa Shirika la 
Hali ya Hewa Duniani (WMO), 
alielezea hali ya joto katika 
maeneo mengi hapa nchini, 
huku akibainisha kuwa joto 
la kawaida linatarajiwa katika 
maeneo mengi ya ukanda wa 
pwani na kuashiria uwapo wa 
vipindi vichache vya baridi 
ikilinganishwa na hali ya 
wastani wa muda mrefu (1981-
2010) kwa miezi ya Juni hadi 
Agosti katika maeneo hayo.

CUF yafungua pazia udiwani, ubunge
 

Na Salome Kitomari

CHAMA cha Wananchi 
(CUF), kimeanza mchakato wa 
ndani wa kuruhusu wenye nia 
ya kugombea ubunge na udi-
wani kuchukua fomu na kuz-
irejesha ndani ya mwezi huu.

Akizungumza jana na Ni-
pashe kwa njia ya simu, Naibu 
Katibu Mkuu Bara, Magdalena 
Sakaya, alisema wakati wa-
nasubiri majibu ya barua ku-
toka kwa Msajili wa Vyama vya 
Siasa nchini, namna vyama vi-
takavyoendesha shughuli zake 
wakati wa zuio la mikusanyiko 
kutokana na janga la corona, 
wataendelea na mchakato wa 
ndani.

Alisema uchukuaji wa fomu 
umeanza Juni 6 na utaendelea 
hadi mwishoni mwa mwezi, 
kwa watia nia kujaza na kuz-
irejesha wilayani na kwamba 
kura ya maoni itafanyika 

mapema Julai.
“Kura ya maoni inahitaji ku-

wakutanisha wanachama wen-
gi kwa wakati mmoja na hadi 
sasa hakuna majibu ya barua 
yetu kutaka ufafanuzi wa kuhu-
su mikusanyiko, wanachama 
wetu wanatuuliza kila mara 
kwa kuwa wanataka kujua wa-
nawezaje kuendelea kujipanga 
ikiwamo kuzungumza na wa-
nachama ili kuwashawishi wa-
pate ridhaa ya kupeperusha 
bendera ya chama,” alisema.

Kuhusu wito wa ushiriki-
ano uliotolewa na vyama vya 
Chadema na NCCR- Mageuzi, 
Sakaya alisema Juni 22, wata-
kutana kujadili suala hilo na 
kutoa uamuzi wa pamoja.

“Ili ukubali kushirikiana 
ni lazima ufanye maandalizi 
ya ndani ambayo ni muhimu 
sana, hivyo tutajadiliana kush-
irikiana baada ya kukamilisha 
mchakato wa ndani, kwa sasa 
Mwenyekiti wetu, Prof. Ibra-

him Lipumba, yupo visiwani 
Zanzibar kikazi baada ya kure-
jea tutakuwa na mfululizo wa 
vikao,” alibainisha.

Sakaya ambaye ni Mbunge 
wa Kaliua, alisema kuchelewa 
kutolewa kwa ruhusa ya mi-
kutano kunavifanya vyama 
kushindwa kupanga ratiba zao 
kikamilifu ikiwamo mipango 
ya kibajeti.

“Kwa sasa tumepanga rat-
iba zetu, lakini ziko vipande 
vipande kwa kuwa bado hatu-
japata kauli ya serikali kuhusu 
zuio la mikutano la tangu mwa-
ka 2015, kutokana na janga la 
corona, pia tunashindwa ku-
panga bajeti zetu, tunawaomba 
watoe kauli ili tuweze kuende-
lea na ratiba zetu,” alisema.

Uchaguzi mkuu wa diwani, 
mbunge na rais unatarajiwa 
kufanyika Oktoba 30, mwaka 
huu.

Rais atavunja Bunge Juni 
19, mwaka huu, na baada ya 

hapo mchakato wa uchaguzi 
mkuu utaanza kwa kuwa 
kutakuwa hakuna madiwani 
wala wabunge, na Tume ya 
Taifa ya Uchaguzi (NEC), itatoa 
ratiba ya uchaguzi mkuu iki-
wamo tarehe rasmi ya kuanza 
kampeni.

Hadi sasa kuna vyama 19 vy-
enye usajili wa kudumu, na hivi 
karivuni Chadema ilitangaza 
kuruhusu wanachama wake 
kutia nia ya kugombea urais, 
ushirikiano na vyama ving-
ine vya upinzani vyenye nia 
ya kuing’oa CCM madarakani, 
jambo ambalo lilitangazwa na 
NCCR-Mageuzi pia.

Juzi, ACT-Wazalendo kili-
tangaza kukubali kushirikiana 
na Chadema na tayari wame-
andika barua, ambayo chama 
hicho kilithibitisha kuipokea 
na kueleza kuwa katika wakati 
muafaka kitatoa taarifa ya hat-
ua zinazoendelea.

NBS: Mfumuko wa 
bei umepungua 
kwa asilimia 3.2 
 Na Augusta Njoji, DODOMA

OFISI ya Taifa ya Takwimu (NBS), 
imesema mfumuko wa bei wa Taifa 
kwa mwaka ulioishia Mei, 2020 ume-
pungua hadi asilimia 3.2 kutoka asilimia 
3.3 kwa mwaka ulioishia Aprili, 2020.

Hayo yalibainishwa jana na Kaimu 
Mkurugenzi wa Sensa ya Watu na 
Takwimu za Jamii wa Ofisi hiyo, 
Ruth Minja, alipokuwa akizungumza 
na waandishi wa habari kuhusu hali 
ya mfumuko wa bei nchini.

Alisema kupungua kwa mfumuko 
kunatokana na mabadiliko ya bei za 
baadhi ya bidhaa na huduma.

“Kupungua kwa mfumuko wa bei kwa 
mwaka ulioishia Mei, 2020 kumechang-
iwa na kupungua kwa bei za baadhi ya 
bidhaa za vyakula na bidhaa zisizo za 
vyakula kwa kipindi kilichoishia Mei, 
2020 zikilinganishwa na bei za Mei, 
2019,” alisema.

Minja alisema baadhi ya bidhaa za 
vyakula zilizopungua bei mwezi Mei, 
2020 zikilinganishwa na bei kwa mwezi 
Mei, 2019 ni pamoja na matunda kwa 
asilimia 5.8, viazi mviringo kwa asilimia 
5.5, mihogo kwa asilimia 13.9, viazi 
vitamu kwa asilimia 8.8 na ndizi za 
kupika kwa asilimia 3.

“Kwa upande mwingine baadhi ya 
bidhaa zisizo za vyakula zilizopungua 
bei kwa mwezi Mei, 2020 zikilingan-
ishwa na bei za mwezi Mei, 2019 ni 
mafuta ya taa kwa asilimia 14.3 petroli 
kwa asilimia 10 na dizeli kwa asilimia 
12.9,” alisema.

Aidha, alisema mfumuko huo wa 
bidhaa za vyakula na vinywaji baridi 
kwa mwaka ulioishia mwezi Mei, 2020 
umepungua hadi asilimia 4.4 ku-
toka asilimia 4.6 kwa mwaka ulioishia 
mwezi Aprili 2020.

Kwa upande wa nchi za Afrika 
Mashariki, Mkurugenzi huyo alisema 
Kenya mfumuko kwa kipindi hicho 
umepungua hadi kufikia asilimia 5.47 
kutoka asilimia 5.62 kwa mwezi Aprili, 
2020.

“Kwa Uganda, mfumuko wa bei kwa 
mwaka ulioishia mwezi Mei, 2020 
umepungua hadi asilimia 2.8 kutoka 
asilimia 3.2 kwa mwaka ulioishia Aprili, 
2020,” alisema.

Akizungumzia mabadiliko ya fa-
hirisi za bei, alisema alisema kati ya 
mwezi Aprili na Mei mwaka 2020, 
yameongezeka kwa asilimia 0.2 na 
limechangiwa na kuongezeka kwa bei 
kwa baadhi ya bidhaa za vyakula na 
visivyo vya vyakula ikiwamo suti, 
magauni na gharama za saluni kwa 
wanawake.

Alitaja bei zingine zilizochangia 
ongezeko hilo kwa upande wa vyakula 
ni mtama kwa asilimia 4.1, samaki kwa 
asilimia 3, dagaa kwa asilimia 1.2, ka-
ranga kwa asilimia 2.2, maharage kwa 
asilimia 5.7, mihogo kwa asilimia 2.6 na 
ndizi za kupika kwa asilimia 4.4.

Kwa upande wa bidhaa zingine zisizo 
za vyakula, alisema ni bidhaa za usafi 
wa kaya kwa asilimia 1.1, mavazi ya 
wanaume kama suti kwa asilimia 1.1, 
mavazi ya wanawake kama magauni 
kwa asilimia 1.3, kuni kwa asilimia 3, 
madaftari kwa asilimia 1.8 na gharama 
za saluni kwa wanawake kwa asilimia 
1.1. 



Jumanne Juni 9,  20204

MAHOJIANO - 2

Na Sanula Athanas, DODOMA 

J
ANA katika sehemu ya 
kwanza ya mazungumzo 
ya faragha na 
Nipashe, mwanasiasa 

mwandamizi na Mbunge wa 
Bukoba Mjini anayestaafu, 
Wilfred Lwakatare, alifunguka 
shinikizo lililomng’oa jukumu 
la Ofisa Utumishi serikalini, 
akawa mwanasiasa mtetezi wa 
wafanyakazi hadi ubunge. 

Lwakatare (56), ambaye 
amewahi kuwa Mkurugenzi 
wa Idara ya Ulinzi na Usalama 
wa Viongozi wa Chama cha 
Demokrasia na Maendeleo 
(Chadema), alikumbusha namna 
alivyolazimika kuilipa serikali 
mishahara ya miezi mitatu ndani 
ya saa 24 ili kufanikisha malengo 
yake ya kisiasa.

Leo katika sehemu ya pili 
ya mahojiano haya, mbunge 
huyo ana simulizi za joto la 
uchaguzi mkuu wa mwaka 2005, 
alipochuana vikali na timu ya 
Chama Cha Mapinduzi (CCM). 
Fuatilia maelezo yake: 

SWALI: Ninakumbuka 
mwaka 2005, CCM walikupania 
kwelikweli, walijikusanya 
wengi wakiwa katika siasa za 
Lwakatare ‘aterwe’ (maana 
yake apigwe). Unaukumbukaje 
mchuano wako na Kagasheki?

 
LWAKATARE: Uchaguzi wa 

2005 ulikuwa wa mchuano mkali 
kwelikweli, nguo kuchanika.

Nilikuwa nimemaliza kipindi 
changu cha kwanza cha ubunge 
lakini pia nimemaliza nikiwa 
Kiongozi wa Kambi ya Upinzani 
Bungeni (KUB). 

Wakati huohuo nilikuwa pia 
Naibu Katibu Mkuu wa Chama 
cha Wananchi (CUF). Kitaswira, 
katika medani za kisiasa, nilikuwa 
nang’ara kisawasawa.

Kuja kwa Kagasheki miaka 
mitatu kabla ya uchaguzi na 
kuanza kutambulishwa kinamna 
na mamlaka ya mji, chini ya 
mwanasiasa mkongwe mzoefu 
marehemu Samwel Ntambala 
Ruhangisa, akiwa mstahiki meya 
wa mji, kulikinusuru Chama Cha 
Mapinduzi kisipigwe mwereka 
mwingine. 

Kagasheki aliingia katika 
uchaguzi huo akiwa na ukwasi 
wa kutosha. Alikuwa ametokea 
kwenye ofisi za kitengo cha Oil for 
Food cha kuisaidia Iraq chakula 
wakati wa vita yake na Marekani.

Kwa wenye kufuatilia matukio 
makubwa ya siasa za kidunia 

Lwakatare hajasahau balaa 
mchuano ubunge na Kagasheki

  Akumbusha kikosi cha Meya Ruhangisa
Kura 148 za Lwakatare ‘aterwe’ zilimng’oa
Aanika chanzo kuhama CUF kwenda Chadema

Chadema. Ilifikia mahali 
baadhi ya viongozi, wengi wao 
wameishahamia vyama vingine 
au kuanzisha vyama vipya, 
wakawasilisha ‘fake recorded 
tape’, eti nikiwa ninafanya 
maongezi, yaani makubaliano 
ya kuimaliza na mimi kuhamia 
Chadema.

Jambo la pili, ilikuwa hoja yangu 
ya kupinga namna mapato ya 
chama yalivyokuwa hayagawiwi 
kiusawa kwa kutoangalia ukubwa 
wa maeneo yetu yanayopaswa 
kuangaliwa na kuhudumiwa na 
chama. 

Zanzibar waliokuwa wanapewa 
gawio la asilimia karibu 70 na 
Bara ambayo ni kubwa ikiambulia 
30 tu. Hili nililipinga waziwazi 
ndani ya vikao lakini kutokana 
na mfumo uliokuwa umejengwa 
kimkakati ndani ya chama, 
sikuweza kupenya. 

‘Notion’ ya kuipa Zanzibar 
gawio kubwa ambalo pia Profesa 
Lipumba alikuwa akiiamini 
ilikuwa ni kwamba, ili tuishinde 
CCM, ni vyema tupeleke nguvu 
kubwa Zanzibar ambako 
mfumo wetu wa CUF ulikuwa 
umeimarika sana, na hivyo 
tungeliweza kuipata Serikali 
ya Zanzibar kwanza na kutoka 
huko Bara tukapewa nguvu na 
serikali yetu ya CUF Zanzibar na 
tukawashughulikia CCM Bara na 
kuichukua dola ya Tanzania Bara 
pia. 

  Badala yake mimi nilipinga 
kwa hoja kwamba kitendo cha 
kukinyima chama nguvu huku 
Bara na kuziweka zaidi upande 
wa   Zanzibar tu kingekinyima 
chama chetu Bara na kuibana 
CCM isiweze kuhamishia nguvu 
kubwa Zanzibar. 

Kwa njia hiyo, wenzetu 
Zanzibar wangelipata ahueni 
ya kutonyang’anywa ushindi. 
Hawakunisikiliza, wakafanya 
hayo waliyoyaamini na 
matokeo yake wao kukutana 
na niliyoyafikiria na kuyasema 
vikaoni.

Nilipoona ninatwanga maji 
kwenye kinu na nikiunganisha 
na ushawishi mkubwa kwangu 
aliokuwa akiufanya rafiki 
yangu sana na rafiki wa familia 
Mheshimiwa Mbowe (Mwenyekiti 
wa Chadema) wa mimi kujiunga 
Chadema, akiwa amenijibu hoja 
zangu mbalimbali zilizokuwa 
zikinitia hofu kujiunga na 
Chadema, baadhi akiwa anajua 
alinidanganya, nilijiunga kwa 
moyo mweupe kabisa kwa kufikiri 
nitatimiza na kuyashuhudia 
matamanio yangu yaliyonifanya 
niamue kuacha kazi na kujiunga 
na siasa.

USIKOSE KESHO 
KUFUATILIA MFULULIZO 
WA MAZUNGUMZO HAYA YA 
FARAGHA 

na migogoro ya UN (Umoja wa 
Mataifa), mradi huo uliibua kesi   
kubwa iliyomhusisha mtoto wa 
Katibu Mkuu wa zamani wa UN, 
juu ya ‘deal’ kubwa ya utakatishaji 
fedha zaidi ya Dola bilioni 19 za 
kimarekani. 

Kesi hiyo ililihusisha dawati 
lililokuwa kwa namna fulani... 
Balozi Kagasheki pia aliitwa 
katika kesi hiyo na mahakama za 
Uswisi. Nyaraka zimo mitandaoni 
kuhusiana na suala hilo.

Kipindi cha miaka mitatu kabla 
ya uchaguzi, Balozi Kagasheki 
alipewa fursa ya kufadhili 
miradi ya fedha nyingi ndani ya 
Manispaa ya Mji wa Bukoba. 

Mambo mengi makubwa 
yaliyotokea katika uchaguzi huo, 
lakini pamoja na vituko vyote, 
ndani ya uchaguzi huo, Balozi 
Kagasheki alitangazwa mshindi 
kwa tofauti ya kura 148 dhidi 
yangu.

SWALI: Tupate kwa kina leo, 
kulitokea nini tena ukatimkia 
Chadema?

LWAKATARE: Nitajitahidi 
kuyaeleza yanayoelezeka 
kwa sasa na mengine nitakuja 
kuyaongezea kwenye majibu 
siku za mbele. Sikupenda 
kamwe kutoka ndani ya CUF, 
lakini mambo ya sintofahamu 
yalijitokeza. 

Ilifikia mahali ikanilazimu 
kutoka, ili kuilinda heshima 
yangu lakini pia kujijengea 
mazingira mazuri ya kisiasa 
ambayo yangefuata baada ya 
hapo.

Sababu kubwa ya kutoka CUF 
ninayoweza kuitoa hapa, ni siasa 
za fitina, uongo, uzandiki, wivu, 
tamaa, majungu, ubabaishaji, 
kutojitambua na uelewa mdogo 
wa mambo ya kisiasa kwa 
baadhi ya viongozi waliokuwa 
na nyadhifa mbalimbali ndani ya 
CUF.

Viongozi hao walipinga 
mitizamo yangu mingi, hoja, 
dira na mifumo ya kiuongozi na 
kiutawala ndani ya chama. Mfano; 
pamoja na ukweli kwamba 

kipindi hicho CUF kilikua 
chama kikuu cha upinzani, kwa 
mwelekeo wa kisiasa ulivyokuwa 
ukionekana kwa siku zilizokuwa 
zinajionyesha mbele, Chadema 
kilikuwa kinaonekana kukua kwa 
kasi na kingelichukua nafasi ya 
CUF. 

Hivyo, niliwashauri viongozi 
wenzangu wa CUF tujenge 
mazingira rafiki ya kuwezesha 
ushirikiano wa kivyama (vyama 
vya upinzani) kuwapo, ili 
kukinusuru CUF na upepo wa 
Chadema uliokuwa unakuja.

Mtazamo wangu huo 
tayari nilikuwa nimeanza 
kuutengenezea ‘road map’ ya 
kuifikia, nikiwa nimependekezwa 
na kuchaguliwa kuwa mwenyekiti 
wa kamati ya ufundi ya kusimamia 
na kutengeneza mfumo na 
utaratibu ambao ungelitumika 
katika kuviunganisha vyama 
vyote vya upinzani ambavyo 
vingeliukubali ushirikiano huo.

Baadhi ya viongozi walifikia 
hatua ya kunituhumu kwamba 
ninataka kuiua CUF na kuipaisha 
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 DAR ES SALAAM ni moja, hivyo na kwenye vita hii ya corona 
tunahitaji kuwa wamoja na si kupishana katika mikakati ya ku-
wakinga wananchi na maradhi haya.

Tunasema haya kwa sababu tunaona kama kuna kupishana 
wengine wanakwenda kwenye taratibu na miongozo ya kuk-
wepa ama kujiepusha na maambukizo wakati wapo wasiofa-
hamu kuhusu kinachoendelea.

Tunasema haya kwa sababu tumekuwa tukipokea maelezo 
mbalimbali kuhusu kujiepusha na corona na la msingi ni kwa 
kuwahimiza wananchi kunawa mara kwa mara na kuvaa bara-
koa.

Hivi karibuni tulifanya uchunguzi kidogo kwenye mabasi ya 
abiria na kugundua kuwa abiria haruhusiwi kupanda kwenye 
mabasi yaendayo haraka au mwendokasi bila kuvaa barakoa.

Madereva wa mabasi haya ni wasimamizi wa abiria. Iwapo 
atatokea asiye na barakoa wanamrudisha au kuwakatalia wasio-
vaa kuingia ndani ya vyombo hivyo.

Si hivyo tu, hata kwa madereva wa mabasi yanayosafiri kati 
ya Posta, Gerezani kwenda Tegeta Nyuki na maeneo mengine 
wanasisitiza uvaaji wa barakoa na wakati mwingine polisi wa 
usalama barabarani wanapanda na kuwahimiza watu kutumia 
barakoa.

Abiria wengi wasiotumia njia zinazofika katikati ya mji hawa 
barakoa wala hakuna anayewahimiza kufanya hivyo licha ya 
kwamba ni jiji moja na mikakati ya kujiepusha na corona ni ya 
aina moja.

Tunaomba kama ni suala la kujihadhari na corona jitihada na 
mikakati iwe ya pamoja na shirikishi kwani lengo ni kuwaokoa 
wana Dar es Salaam.

Ingependeza kama kungekuwa na mikakati ya pamoja ya ku-
waepusha wananchi na maradhi haya ambayo ni hatari na ya-
nayosambaa kwa kasi kubwa na kuua wengi.

Kuna taasisi pia ambazo husisitiza kuwa hakuna kupata hudu-
ma wala kuingia kwenye majengo yao iwapo mteja au mhusika 
hajavaa barakoa.

Ni wazi kuwa mgonjwa hawezi kuingia hospitalini hata iwe ya 
rufani ikiwa hatavaa barakoa na pia hatahudumiwa kama hana 
kinga hiyo. Yote haya yanahamasisha kujikinga na kuwalinda 
wengine na corona.

Ni wazi kuwa katika benki ni vigumu kuingia ama kupata hu-
duma iwapo mteja hajavaa barakoa.

Kwa kuliona hilo kuna haja ya kuamua sasa kuwa hatua hizo 
zinachukuliwa kila mahali na kwa watu wote. Jukumu hilo li-
fanyike kwa pamoja na kwa utaratibu unaofanana.

Tunaona kuwa haina maana wengine kujilinda na kundi kub-
wa kuachwa kufanya wanavyopenda kwa kuwa lengo ni kuokoa 
maisha ya wote.

Mathalani, askari wa usalama barabarani wanawahimiza 
abiria wanaoingia na kutoka Kariakoo au Posta kwenye daladala 
kuvaa barakoa muda wote.

Lakini, hakuna anayejali kuwasimamia abiria wanaosafiri kati 
ya Mbezi na Mlandizi au Mbezi na Temeke, au Tandika pengine 
na Makabe iwapo wana barakoa.

Si hivyo askari hao pamoja na mamlaka nyingine hazionekani 
kuhoji kwanini wasafiri hao wanajazana kwenye magari wen-
gine wakikalia vigoda, ndoo na vibao badala ya kusimamia uta-
ratibu idadi ya viti kwa idadi ya abiria au ‘seat level.’

Tunaomba juhudi za kuwakinga wananchi na maradhi zi-
fanyike kwa kuangalia pande zote na kuelimisha watu wote kwa 
kuwa ni muhimu wawe salama na waepushwe na maradhi.

Hata katika nyumba za ibada ni muhimu pia kuwahimiza 
watu kuchukua tahadhari na kusimamia afya na usalama kama 
ambavyo kwenye benki, hospitali na ofisi nyingine hairuhusiwi 
kuingia bila barakoa ili kujikinga na kuwakinga wenzako.

Tunaamini kuwa Dar ni moja na pia Tanzania ni ya wote hivyo 
tushikamane ili kuishinda corona.

 UPO usemi kuwa mnyonge mnyongeni 
lakini haki yake mpeni, hili halina ubishi 
kwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maende-
leo ya Makazi, Willium Lukuvi. Ni miongo-
ni mwa viongozi ambao wamepewa eneo 
na wamelisimamia kwa weledi.

Kila ukifungua mitandao ya kijamii na 
hasa Utube unakutana na video za Lukuvi 
akieleza mambo mbalimbali ya ardhi am-
bayo yanagusa maisha ya watu na hasa 
waliopora haki zao na wenye nguvu ya 
fedha na mamlaka.

Kwenye eneo la ardhi dhuluma, uonevu 
na mengine mabaya yalitawala kiasi cha 
watu kudai haki zao mahakamani na njia 
nyingine kwa miaka mingi bila mafanikio.

Dhuluma mojawapo ni kula njama 
baina ya madalali na taasisi za mikopo au 
watu binafsi ambao hukimbilia kuuza mali 
za watu hasa ardhi na kubadilisha umiliki 
kwa haraka bila kujali kuwa wanawaachia 
maumivu makali walioporwa mali zao.

Mathalani, kuna wakati vyombo vya 
habari vilitawaliwa na habari za mtu 
mmoja aliyeporwa haki yake kwa ku-
chukua ghorofa lake na rafiki yake am-
baye alishirikiana na watumishi wa idara 
ya ardhi kutengeneza hati feki.

Kama siyo Waziri Lukuvi ambaye 
ameamua kusaidia wahitaji, mhusika 
huyo huenda asingerejeshewa mali yake 
hiyo.

Nyingine ni mkoani Arusha am-
bako kuna taarifa za mama mzee 
kunyang’anywa mali yake na kwa zaidi ya 
miaka 30. Alidai mahakamani bila kufani-
kiwa, lakini Waziri Lukuvi, amempa bibi 
huyo mali yake.

Huenda ardhi ni moja ya maeneo yenye 
ugumu na lililojaa wajanja wenye kush-
irikiana na madalali ambao miaka mingi 
wanakula kwa jasho la wengine kwa kush-
irikiana na watumishi wasio waaminifu 
wa Idara ya Ardhi.

 Yote haya ni uonevu dhidi ya wananchi 
ambao wanakesha kwenye mabaraza 
ya ardhi kusaka haki yao kwa gharama 
kubwa, lakini wasiipate kutokana na uk-
weli kuwa waliopo kwenye mfumo wana-
shirikiana na wanaowanyanyasa raia.

Kwenye miji na majiji kuna kesi ny-
ingi za watu kuporwa ardhi zao, wamiliki 
wawili kuwa na hati, na wengine kujeruhi-

wa au kufanyiwa ubaya licha ya kuwa ni 
haki yao.

Tangu kuingia madarakani kwa Wa-
ziri Lukuvi siku zote anatembea huku na 
kule kupambana na uhalifu huo uliokuwa 
umeshika atamu, na amefanikiwa kwa ki-
asi kikubwa kwa kuhakikisha wenye haki 
zao wanazipata.

Mfano mtu anamiliki ardhi yake tangu 
miaka ya 90 na ana hati, lakini ghafla ana-
tokea mwingine naye ana hati ya miaka 
ya 2000 hapo haihitajiki  elimu ya sheria 
kujua nini kilifanyika hadi eneo la mwing-
ine likamegwa pasipokuwa na mauziano 
yoyote. 

Kwa sasa eneo la ardhi linaogopeka 
kufanya vinginevyo kwa kuwa wanajua 
iwapo itajulikana hatua zitachukuliwa 
dhidi ya muhusika.

 Kila siku yanaibuka mapya katika sek-
ta hiyo na yote yamevaa sura ya uonevu 
dhidi ya watu wengi wanyonge wakiwamo 
wanawake, wajane, yatima na wazee.

Kwa maeneo ya ardhi ambayo ni 
muhimu sana kiuchumi, nako ukifua-
tilia kwa kina waliojipatia maeneo hayo 
ni watu wenye nguvu ya fedha ambazo 
wamezitumia kuwapora kinyemela.

  Naamini Waziri huyu akipewa nafasi 
na kuendelea kuchapa kazi kama anavyo-
fanya Tanzania itapiga hatua kubwa kwe-
nye kumaliza migogoro ya ardhi ambayo 
mingi inatengenezwa kwa manufaa ya 
wachache.

Kwa kuwa mipango miji mingi nchini 
ilipangwa kabla ya ongezeko la watu na 
mabadiliko makubwa ya kimaendeleo, 
ipo haja ya kufanyika kwa mipango mipya 
ya kupanga mjini na majiji na hasa kwenye 
maeneo mapya ambayo bado hayajaende-
lezwa.

Kwa kazi kubwa anayofanya Waziri 
Lukuvi ni wazi kuwa amejitengenezea 
maadui ambao walipora haki za watu na 
kwa kuwa wana fedha wanaweza kufanya 
lolote wakati wowote.

Kwa misingi hiyo ni vyema zikafanyika 
jitihada za kumlinda kwa namna yoyote 
ili aendelee kutetea wanyonge ambao 
wameporwa haki yao, kikubwa kinacho-
takiwa ni kutenda haki kwa kila anayesta-
hili pasipokumwonea yeyote.

Lukuvi ameacha alama isiyofutika

 Muungwana Lazima Nilonge

Huenda tunakosea 
hebu tutafakarini

Na Salome 
Kitomari
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Tatoa yaomba Serikali Tanzania,  Kenya kutatua kero mpakani
Na Mary Geofrey

CHAMA cha Wamiliki wa Mal-
ori (Tatoa), kimeiomba serikali 
kutatua changamoto nne zinazo-
jitokeza katika mipaka ya nchi za 
Kenya na Rwanda zinazosababi-
sha kukwamisha shughuli za kiu-
chumi nchini.

Kimetaja changamoto hizo 
kuwa ni unyanyasaji na unyan-
yapaa wa madereva wa Tanza-
nia, kutokuwapo kwa usawa wa 

ufanyaji wa biashara, gharama 
za ufanyaji biashara na vyeti vya 
Covid-19 vinavyotolewa kwa ma-
dereva.

Makamu Mwenyekiti wa Tatoa, 
Elias Lukumay, alieleza hayo jana 
jijini Dar es Salaam wakati akizun-
gumza na waandishi wa habari.

“Tatoa inaiomba serikali kuin-
gilia kati jambo hili kwa undani 
na kuomba kurejea kwenye meza 
ya mazungumzo na nchi jirani ili 
changamoto hizo zipatiwe ufum-

buzi wa haraka.
Alisema wanapendekeza vyeti 

vya Covid-19 vinavyotolewa na 
Wizara ya Afya vitambulike na 
kutumika bila kikwazo.

Akielezea changamoto hizo 
alisema madereva wa Tanzania 
wanakumbana na unyanyasaji 
katika mpaka wa Rwanda na Na-
manga, nchini Kenya na kwamba 
wapo  waliokaa muda mrefu mpa-
ka wa Rusumo wakisubiri kushu-
sha mizigo na wengine wakisubiri 

Programu P4R 
yaokoa bil. 8.4/- 
 Na Augusta Njoji, DODOMA

KUPITIA programu ya Lipa kwa Matokeo (P4R), 
Wakala wa Usambazaji wa Maji na Usafi wa Mazin-
gira Vijijini (Ruwasa), imeokoa Sh. bilioni 8.4 kwa ku-
nunua vifaa kwa pamoja ngazi ya taifa.

Hayo yalibainishwa na jana na Mkurugenzi Mkuu 
wa Ruwasa, Clement Kivegalo, katika hafla ya utiliaji 
saini wa mikataba kwa washindi wa zabuni 11 zilizo-
tangazwa na wakala huo.

Alisema asilimia 70 ya gharama za miradi ya 
maji huenda kwenye mabomba na hivyo kufanya 
mchakato wa ununuzi wa mabomba na pampu ka-
tika ngazi ya kitaifa ya Ruwasa.

“Ili kuepukana na ucheleweshwaji wa miradi ili-
yotokana na kutokuwapo kwa bodi za zabuni tulia-
mua kufanya manunuzi ya pamoja kwenye vifaa,” 
alisema.

Alisema vifaa kama nondo, saruji, mbao na 
mchanga walifanya katika ngazi ya mkoa.

Alitaja sababu za kufanya hivyo ni kuharakisha 
mchakato wa ununuzi wa vifaa hivyo, kusimamia 
kwa karibu ubora wa vifaa.

Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Maji, Jumaa 
Aweso, aliagiza Ruwasa kuzitengenezea miradi min-
gine fedha ambazo wameziokoa kutokana na pro-
gramu hiyo ili kupata huduma ya maji.

“Miaka ya nyuma niliwahi kuhoji inakuaje serikali 
ikawa na mkandarasi wa kununua mabomba kwa 
kuwa hawavijui viwanda, leo hii hawa watu wa vi-
wanda husika wamekuja hapa na tumeweza kusaini-
ana nao na tunajivunia tumeokoa zaidi ya Sh. bilioni 
nane,” alisema.

Awali, Katibu Mkuu wa wizara hiyo, Prof. Kitila 
Mkumbo, alisema programu ya P4R inatekelezwa 
katika mikoa 17 nchini na serikali imekopa Sh. bilioni 
800.

“Kwa mwaka 2019/20 Ruwasa imetekeleza miradi 
513 ambayo itazalisha vituo vya kuchotea maji 9,286 
kwenye mikoa hiyo 17, hii ni programu ya miaka mi-
tano, huu ni mwaka wa kwanza,” alisema.

 

 Na Mwandishi Wetu, 

PEMBA

KESI ya kutorosha na 
kubaka inayomkabili 
mtuhumiwa   Abdul-rah-
man Ubwa Daudi (Tumbo 
Joto), mkazi wa Selemu 
Wete, imeahirishwa kuto-
kana na hakimu anayeshu-
ghulikia kesi hiyo kwenda 
likizo.

Kesi hiyo iliahirishwa na 
Hakimu wa Mahakama ya 
Mwanzo, Maulid Ali Ham-
ad, hadi Juni 18, mwaka 
huu kwa ajili ya kutolewa 
hukumu.

 “Mheshimiwa hakimu, 
shauri hilo lipo kwa ajili 
ya hukumu ingawa hakimu 
anaeshughulikia kesi hiyo 
yuko likizo, hivyo tu-
naiomba mahakama yako 
kulipangia tarehe nyen-
gine kwa ajili ya hukumu”, 
alisema mwendesha 
mashtaka kutoka Ofisi ya 
Mkurugenzi wa Mashtaka 
(DPP),  Ali Amour Makame.

Hakimu Maulid hakuwa 
na pingamizi, na kusema ni 
vyema shauri hilo likarudi 
tena Juni 18, mwaka huu.

Awali ilidaiwa mtuhumi-
wa huyo alitenda makosa 
mawili ambapo kosa la 
kwanza alilitenda Oktoba 
18, mwaka 2019, kwamba 
bila ya halali na bila yarid-
haa ya wazazi wake alim-
torosha mtoto wa miaka 
17 kutoka nyumbani kwao 
Chasasa na kumpeleka 
Bopwe.

Kosa la pili, ilidaiwa  
mtuhumiwa huyo alilitenda 
siku hiyo hiyo majira ya 
saa 06:00 mchana katika 
eneo la Bopwe Wilaya ya 
Wete, Mkoa wa kaskazini 
Pemba, alimbaka mtoto wa 
kike mwenye umri wa mi-
aka17 mkaazi wa Chasasa 
shehia ya Utaani.

Kufanya hivyo ni kosa 
kisheria kinyume na kifun-
gu cha 108 (1) (2) (e) na 109 
(1) cha Sheria ya adhabu 
namba 6 ya mwaka 2018 
sheria ya Zanzibar.

Hukumu kesi ya 
anayedaiwa 
kubaka mtoto 
yawekwa kiporo

Ofisa Mauzo  wa kampuni ya Bia Tanzania (TBL), Catherine Lyakurwa 
(wa pili kushoto), akimkabidhi  moja ya mfuko wenye vifaa vya 
kujikinga na ugonjwa wa corona, vilivyotolewa na kampuni hiyo 
kwa Meneja wa baa ya Africana,  Andrew Kessy,   kwa ajili ya 
kuwakinga wahudumu na wateja jijini Arusha. PICHA: MPIGAPICHA 
WETUi 

kuvuka kuelekea nchini Congo.
“Madereva hawa wamekuwapo 

katika eneo ambalo halina hu-
duma toshelezi za kijamii kwa 
idadi kubwa wakisubiri kuvuka 
na hata wale waliovuka kuingia 
Rwanda kwa utaratibu uliowekwa 
wa kusindikizwa bado wanapitia 
mazingira magumu ya kukosa hu-
duma za kijamii,” alisema Luku-
may. Kadhalika, alisema utaratibu 
uliopo kwa sasa, magari ya Tan-
zania yanatakiwa kuishia mpa-
kani isipokuwa kwa yanayobeba 
mizigo iliyoainishwa kama bidhaa 
muhimu, wakati huo huo, magari 
ya Rwanda yanaruhusiwa kusafiri 
zaidi ya kilometa 1,000 kwenda 
Dar es Salaam kuchukua mizigo.

“Utaratibu huu umesababisha 
waagizaji wa mizigo kupendelea 
zaidi kutumia magari ya Rwanda 
kwa sababu yanawapelekea miz-
igo hadi mlangoni wakati magari 
ya Tanzania yanaishia mpakani 
hivyo kufanya mazingira ya bi-
ashara kutokuwa sawa kwa pande 
mbili,” alisema Lukumay.

Kuhusu changamoto ya tatu 
alisema gharama za ufanyaji bi-
ashara zimeongezeka kwa saba-
bu eneo lililotengwa na Serikali 
ya Rwanda ili kushusha mizigo, 
miundombinu hafifu ya ushush-
aji, uhudumiaji na uhifadhi wa 
mizigo, hivyo kusababisha magari 
ya Tanzania kukaa muda mrefu 

mpakani wakati magari ya Rwan-
da yakifaulisha mizigo.

“Ucheleweshaji huu unasaba-
bisha wasafirishaji wa Tanzania 
kuendelea kutozwa faini za kon-
tena ya hadi Sh. 120,000 kwa siku 
kwa kontena moja kwa kuchelew-
esha kurudisha kontena tupu kwa 
wenye meli,” alisema Lukumay.

Kuhusu vyeti vya Covid-19 
vinavyotolewa kwa madereva, 
alisema makubaliano yaliyofikiwa 
Kenya hivi karibuni, ilikuwa ni 
madereva kupima na kupata cheti 
ambacho kingekubalika pande 
zote na kumwezesha dereva ku-
vuka bila vikwazo.

Alisema pamoja na 
makubaliano hayo mamlaka za 
Kenya zimebadilika ghafla na 
kuvikataa vyeti hivyo bila kutoa 
taarifa, hali iliyosababisha ma-
dereva kuendelea kupata tabu 
katika mpaka wa Namanga na ku-
sababisha hasara kwa wafanyabi-
ashara hasa waliosafirisha bidhaa 
zinazoharibika kwa haraka.

Vile vile, alisema Tatoa inatam-
bua mchango mkubwa wa ma-
dereva kwa sababu wamekuwa 
mastari wa mbele katikati ya 
mapambano ya janga la Covid-19 
kwa kujituma na kuhakikisha vi-
faa muhimu vya kuokoa maisha 
kama dawa, PPE na vifaa vingine 
muhimu vinawafikia watu wa 
nchi jirani.
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Waziri: Majadiliano na Kenya yanaendelea
 Na Enock Charles 

SERIKALI imesema ipo katika majadil-
iano na viongozi wa Kenya ili kutatua tatizo 
la kutotambuliwa kwa matokeo ya vipimo 
vya ugonjwa wa corona wanavyopima ma-
dereva wa malori wanapovuka mpakani.

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ush-
irikiano wa Kimataifa, Dk. Damas Ndum-
baro, aliyasema hayo jana alipotembelea 
Chuo cha Diplomasia jijini Dar es Salaam 
jana.

Dk. Ndumbaro alisema kuna baadhi ya 
viongozi kutoka Kenya ambao wamekuwa 

hawavitambui vipimo kutoka Tanzania, 
jambo ambalo amesema serikali inalitafutia 
ufumbuzi wa haraka.

“Tulikaa tukakubaliana kuwa maamu-
zi yaliyotolewa na Mawaziri wa Afrika 
Mashariki na Mawaziri wa Afya yaheshimi-
we na yatekelezwe na tukaanza kutekeleza,” 
alisema Dk. Ndumbaro. 

Alisema lengo la serikali ni kuimarisha 
ushirikiano wa kibiashara na kuzisaidia 
nchi jirani ambazo hazina bandari kufanya 
biashara kupitia bandari za hapa nchini. 

Akiongea na wanafunzi wa chuo hicho 
ambao walimuuliza maswali mbalimbali 

na kuzungumzia suala la ajira, Dk. Ndum-
baro aliwataka wanafunzi hao kutokuitege-
mea serikali katika kuwapa ajira kwa kuwa 
haiwezi kuajiri wanafunzi wote watakaohit-
imu mafunzo katika chuo hicho.

“Serikali ina mwisho wake katika kuajiri 
kama wanahitajika watu sita mahali huwezi 
kuweka 10,” alisema Dk. Ndumbaro.

Aidha, aliwataka wanafunzi hao na wali-
ohitimu katika chuo hicho kutokata tamaa 
katika kuomba ajira katika Jumuiya za Ki-
mataifa kama vile Umoja wa Mataifa (UN), 
Umoja wa Afrika (AU) na jumuiya nyingine 
mbalimbali za ushirikiano wa mataifa.

Raia Armenia kortini madai uhujumu uchumi

 Raia wa Armenia, Vardan Mkhitaryan akiwa chini ya ulinzi wa askari polisi katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu Dar es 
Salaam jana.  PICHA: MIRAJI MSALA 

 Na Hellen Mwango 

RAIA wa Armenia, Vardan 
Mkhitaryan (47) na mlinzi Rose-
mary Mwemezi (32), wamefik-
ishwa mahakamani wakika-
biliwa kesi ya uhujumu uchumi.

Pia  wanadaiwa kula njama, 
kufanya udanganyifu kwenye 
vifaa vya mawasiliano na kui-
sababishia serikali hasara ya 
Sh. milioni 44.5.

Washtakiwa hao walisomewa 
mashtaka yao katika Mahaka-
ma ya Hakimu Mkazi Kisutu, 
iliyoketi chini ya Hakimu 
Mkazi Mwandamizi, Agustina 
Mmbando.

Wakili wa Serikali Jaqline 
Nyantori alidai  kati ya Oktoba 
Mosi, 2019 na Mei 28, mwaka 

huu mahali pasipofahamika ji-
jini Dar es Salaam, washtakiwa 
walikula njama ya kutenda 
kosa la kufanya mawasiliano 
kwa njia ya udanganyifu.

Shtaka la pili, ilidaiwa  kati 
ya Oktoba Mosi na 30, 2019 ji-
jini Dar es Salaam, Mkhitaryan 
aliingiza nchini mitambo ya 
mawasiliano bila kibali cha 
Mamlaka ya Mawasiliano ya 
Tanzania (TCRA).

Shtaka la tatu, ilidaiwa kati 
ya Oktoba Mosi na 30, 2019 
eneo la Mbezi Beach, Wilaya ya 
Kinondoni isivyo halali, Mkhi-
taryan alifunga mitambo ya 
mawasiliano ya masafa ya nje 
ya nchi kupitia kadi ya Airtel 
bila leseni ya TCRA.

Nyantori alidai katika shtaka 

la nne, kati ya Oktoba 10,2019 
na Mei 28, 2020 eneo la Mbezi 
Beach Wilaya ya Kinondoni, 
jijini Dar es Salaam, Mkhitar-
yan alifunga mitambo ya ma-
wasiliano ya simu za kimataifa 
bila leseni ya TCRA.

Jamhuri uliendelea kudai 
katika shtaka la tano, kati ya 
Oktoba 10, 2019 eneo la Mbezi 
washtakiwa wote wawili kwa 
nia ya kukwepa kulipa kodi 
ya kipato stahiki walitoa ma-
wasiliano ya simu za kimataifa 
bila kuwa na leseni ya TCRA.

Katika shtaka la sita, ilidaiwa  
kati ya Oktoba 10, 2019 na Mei 
28, mwaka huu eneo la Mbezi 
Beach Wilaya ya Kinondoni 
jijini Dar es Salaam, Mkhitar-
yan alitumia mitambo ya ma-

wasiliano bila kuthibitishwa na 
TCRA.

Katika shtaka la saba, ilid-
aiwa  kati ya Oktoba 10, 2019 
na Mei 28, mwaka huu eneo la 
Mbezi Beach, Wilaya ya Kinon-
doni, , washtakiwa wote wawili 
waliisababishia TCRA hasara ya 
Washtakiwa hawakutakiwa ku-
jibu chochote kwa sababu ma-
hakama hiyo haina mamlaka 
ya kusikiliza kesi za uhujumu 
uchumi mpaka Mkurugenzi wa 
Mashtaka  (DPP) atakapotoa 
kibali.

Nyantori alidai upelelezi wa 
kesi hiyo haujakamilika, hivyo  

Hakimu Mmbando alisema 
kesi hiyo itatajwa Juni 18, mwa-
ka huu, na washtakiwa wapele-
kwe mahabusu.

Dodoma 
kutobadilishwa
kuwa makao 
makuu

 Na Mwandishi Wetu, DODOMA

BUNGE la Jamhuri ya Muun-
gano wa Tanzania,  jana lilipiti-
sha azimio la serikali kutobadili 
uamuzi wa Jiji la Dodoma kuwa 
makao makuu ya nchi na shu-
ghuli za serikali. 

Akiwasilisha hoja hiyo, Stan-
slaus Mabula, Mbunge wa Ny-
amagana (CCM), alisema Bunge 
linaazimia kuitaka serikali, mam-
laka au mtu yeyote kutoten-
gua uamuzi wa wananchi wa 
kuifanya Dodoma kuwa makao 
makuu ya nchi na kuitaka seri-
kali na taasisi zake kutohamisha 
kwa namna yoyote shughuli za 
serikali kutoka Dodoma kwenda 
sehemu nyingine yoyote ya nchi.

Alisema Bunge pia linaazimia 
kuitaka serikali kuhakikisha 
kwamba  inaendelea kutenga 
fedha za kutosha kwa ajili 
ya kuboresha na kuendeleza 
miundombinu ya Jiji la Dodoma 
wakati wote, ili kulifanya kuwa 
na mandhari inayoendana na 
hadhi ya makao makuu ya nchi 
na serikali.

 Na Elizabeth Zaya

NAIBU Katibu Mkuu wa Cha-
ma cha Demokrasia na Maende-
leo (Chadema) Zanzibar, Salum 
Mwalimu, amewashauri vijana 
wa chama hicho kujitokeza kwa 
wingi kugombea nafasi mbalim-
bali za uongozi kupitia chama 
hicho, katika uchaguzi mkuu.

Alitoa ushauri huo alipo-
fungua kikao cha Kamati ya 
Utendaji ya Baraza la Vijana la 
chama hicho (Bavicha), kilicho-
fanya mkutano wake kwa njia 
ya kidijitali jana.

Alisema katika kipindi hiki 
cha uchaguzi ni vyema vijana 
wakajitokeza kugombea nafasi 
mbalimbali bila kutakatishana 
tamaa na kuwataka kuhakikisha 
wanayojadili yanaleta masilahi 
kwa chama chao.

Kwa upande wake Mwenyeki-
ti wa Bavicha Taifa, John Pam-
balu, alisema katika kuelekea 
uchaguzi huo, ni vyema vijana 
wakatiana moyo wenyewe kwa 
wenyewe ili wajitokeze kwa 
wingi kuwania nafasi mbalim-
bali za uongozi.

“Tusiwe sehemu ya kuwaumi-
za na kuwakatisha tamaa vijana 
na wanachama wetu wanaotaka 
kuwania nafasi mbalimbali za 
uongozi, tutiane moyo we-
nyewe kwa wenyewe,” alisema 
Pambalu. 

Vijana Chadema 
waitwa kuwania 
uchaguzi mkuu
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CCM Iringa yaonya 
walioanza kampeni
 Na Francis Godwin, IRINGA 

C
HAMA   Cha Mapinduzi (CCM )   
Mkoa   wa Iringa   kimetoa onyo 
kwa wanachama   wake,   ambao   
wameanza kampeni za   chini kwa   

chini kwa  ajili ya ubunge na udiwani.
Imesema kuwa  taarifa  zao  zinajulikana  

na  wajiandae  kisaikolojia  kuona majina  
yao yanakatwa     watakapojitokeza   ku-
chukua  fomu  za kuwania nafasi  hizo.

Katibu wa CCM Mkoa wa Iringa, Dk.  Abel 
Nyamahanga,   alitoa onyo     hilo wakati 
wa kikao  cha Baraza Kuu la  Jumuiya  wa  
Wanawake  wa CCM (CWT)  kuwa   ndani 
ya   CCM   kuna   utaratibu wa   kufanya 

kampeni na  kutangaza  nia, na kuwa  wote  
ambao  wametangaza  nia sasa ama  kuan-
za kampeni huku  wakijua  muda wa  ku-
fanya hivyo  bado,  wanavunja kanuni  za  
chama na wajiandae  kuwajibishwa.

Alisema   chama   kimeweka watu   
wake maalum kwenye kata   na majimbo   
yote   kuorodhesha majina ya  wanaojipiti-
sha     kushawishi wanachama   kuwapigia 
kampeni  za  nafasi  wanazotaka kugom-
bea  huku  wakijua kufanya  hivyo ni kuvu-
ruga taratibu za  chama.

“Wapo  ambao  wanataka  udiwani  na  
ubunge wa   viti maalum na ubunge wa 
majimbo   na wamekuwa   wakipita   pita 
huku  mitaani  kushawishi  wanachama…  

nasema  wote wanaofanya  hivyo  tunawa-
jua  na majina  yao  tunayo  na  watam-
bue  kuwa  wanapita kwa   hila,  adhabu 
ya  watu hao  inachemka  na  wakati wa 
kuchukua fomu  watapewa  adhabu yao,”  
alisema Dk. Nyamahanga. 

 Alisema   kutangaza  nia   kufikiri ku-
gombea   baada ya   Bunge kuvunjwa   sio   
dhambi,   ila   dhambi ni   kuanza   kupita   
kwenye majimbo   kushawishi  wanacha-
ma   na kutoa     rushwa kwa lengo la ku-
waaminisha  wanachama   kuwa mhusi-
ka  ni  bora  na   kuliko  wengine, jambo 
ambalo   linavuruga chama   na kutengen-
eza makundi.

Meneja Biashara wa Kampuni ya Yara, Kanda ya Kaskazini, Phillipo Mwakipesile (kushoto), akikabidhi vifaa saidizi vya kupambana 
na janga la Covid-19 kwa mmoja wa mawakala wa kampuni hiyo, Mzee Ngoyi (kulia). Wakishuhudia kutoka kulia ni Katibu Tawala 
Msaidizi wa Mkoa wa Arusha-Utawala, David Lyamongi na Mganga Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Wedson Sichalwe. Kampuni hiyo 
ilikabidhi msaada huo kwa mawakala wake na wakulima. PICHA: MPIGA PICHA WETU

 
Na Neema Emmanuel, 
MWANZA

WAKULIMA nchini watakiwa 
kulima kilimo cha kisasa ili 
kuongeza uzalishaji wenye tija, 
kujikita katika kilimo cha biasha-
ra na kuondokana na kilimo cha 
kujikimu.

Hayo yamebainishwa na Wa-
ziri wa Kilimo, Japhet Hasungwa, 
wakati   wa mkutano wa Bodi 
ya Pamba   Tanzania mkoani 
Mwanza na kuwakutanisha wa-
dau wa tasnia ya pamba na wa-
dau kutoka serikalini.

Hasunga alisema, wakulima 
wanapaswa kuhamasishwa kwe-
nye kilimo cha kisasa ili kuongeza 
uzalishaji kwa kutumia pembe-
jeo bora na teknolojia ya kisasa, 

ambayo mkulima ataweza ku-
pata kilo 1,350 kwa hekari moja 
kama nchi nyingine zinazolima 
pamba.

Alisema wengi kwa sasa wana-
pata kilo 150,200, hivyo alisema 
ifike mahali wafuate maelekezo 
na kuzingatia kanuni za kilimo 
cha kisasa, na dhamira ya seri-
kali ni kuhakikisha kuwa kilimo 
nchini kinakuwa cha kibiashara 
na kuondokana na kilimo cha 
kujikimu.

Pia anasema, ifike mahali zao 
la pamba yote nchini inachakat-
wa ndani ya nchi kwa kuhakiki-
sha viwanda vinafufuliwa na 
watu wanawekeza ili kuwe na 
uhakika wa soko.

“Asilimia 65 ya viwanda in-
ategemea malighafi kutoka 
kwenye kilimo hivyo lazima tu-

wezeshe mfumo wa kilimo wa 
kisasa, kwani kilimo ndio kinatu-
patia asilimia 100 ya chakula.” 
alisema.

Naibu Gavana wa Benki Kuu 
ya Tanzania (BoT), Dk. Bernard 
Kibese, alisema hali ya uchumi 
ipo vizuri haijateteleka licha ya 
uwapo wa corona, huku akiwa-
hakikishia wakulima wa pamba 
kuwa soko lipo kwani vyombo 
vya fedha vipo tayari  kununua 
pamba yote itayazozalishwa 
nchini, na kuwa hakuna mnunu-
zi atakaye kosa mkopo.

  “Tuache kumpa hela mkuli-
ma za manunuzi ya pamba, 
naagiza benki zote hakuna 
mkulima yeyote atakayepewa 
fedha mkononi isipokuwa kupi-
tia akaunti za benki, hivyo kwa 
mkulima ambaye hana akaunti   

akafungue akaunti,” alisema 
Naibu Gavana.

Naye Mwenyekiti wa kamati 
ndogo ya wadau wa pamba 
ambaye ni   Mkuu wa Mkoa wa 
Mara, Adam Malima, alisema 
nchi inatakiwa kuwa na uzal-
ishaji wenye tija, na kuwa huku 
lengo ni  ifikapo mwaka 2020/23 
iwe imezalisha tani milioni moja  
za pamba.

Naye Mwenyekiti wa wanunu-
zi wa pamba, Christopher Ga-
chuma, alisema hatujawahi kuo-
na mkutano mzuri wakati huu 
ni wa kufanya kazi kwa pamoja 
pasipo mvurugano ili kuboresha 
na kuinua sekta hiyo katika soko 
la dunia na kuondokana na dha-
na ya kuwa pamba ya Tanzania 
ni chafu.

Wadau walivyojadili kilimo cha pamba

Na Enock Charles

BARAZA la Taifa la Biashara 
(TNBC) limepokea ripoti 
iliyoandaliwa na Taasisi ya 
Utafiti ya Repoa kwa kushirikiana 
na Sweden, Denmark, Norway 
na Finland inayoeleza hali ya 
uwekezaji na mazingira

ya biashara kwa nchi hizo  
nchini, na kuahidi kuyafanyia kazi 
mapendekezo yaliyomo.

Akizungumza wakati wa  
makabidhiano ya ripoti hiyo jijini 
Dar es Salaam,  Katibu Mtendaji wa 
TNBC, Dk. Godwill Wanga, alisema  
tafiti zenye weledi zinazoelezea 
hali ya mazingira

ya biashara na uwekezaji 
zinachangia kwa kiasi kikubwa 
katika kutatua changamoto zilizopo 
na kuweka mazingira mazuri zaidi 
ya kibiashara.

“Tumepokea ripoti kutoka Repoa 
ambayo inaeleza namna serikali 
ilivyofanikiwa kuweka mazingira 
rafiki na kuwezesha biashara na

uwekezaji pamoja na 
kutaja maeneo ambayo bado 
changamoto,” alisema

 na kuongeza kuwa serikali 
imedhamiria kuhakikisha mazingira 
ya biashara yanaendelea kuimarika 
na kuvutia wawekezaji zaidi.

Dk. Wanga alisema licha ya 
jitihada kubwa zilizochukuliwa na 
serikali katika kuweka mazingira 
rafiki ya ufanyaji biashara 
Tanzania,

Mapendekezo 
mazingira biashara 
kufanyiwa kazi

 Na Mwandishi Wetu, PEMBA

SHIRIKA lisilo la Kiserikali la 
ActionAid Tanzania limekabidhi 
vifaa vya kunawia mikono kwa ajili 
ya kujikinga na maradhi ya corona 
kwa uongozi wa Hospitali ya Wete 
pamoja Shule ya Sekondari Utaani.

Akikabidhi vifaa hivyo kwa 
Mwalimu Mkuu wa shule hiyo,  
Katibu Tawala Wilaya ya Wete, 
Mkufu Faki Ali, alisema  ActionAid 
imekuwa mstari wa mbele kusaidia 
jamii katika nyanja mbalimbali.

Alieleza utaratibu huo ambao 
wamejipangia taasisi hiyo ni jambo 
zuri, hivyo aliiomba kuendelea 
kusaidia pale panapohitajika 
kufanya hivyo.

Mkufu aliwatahadharisha 
wananchi wa Wilaya ya Wete 
kuwa bado ugonjwa wa corona 
upo, hivyo waendelee kuchukua 
tahadhari na kujikinga.

Katibu huyo alisema licha ya 
serikali kujitahidi kutoa elimu juu 
ya kujikinga na ugonjwa huo, lakini 
bado kuna baadhi ya wananchi 
wanabeza juhudi hizo na kukaidi 
maelekezo yote yanayotolewa na 
wataalamu.

“Kwa niaba ya Mkuu wa Wilaya 
ya Wete ninawaambia wananchi 
wote kuwa waache tabia hii na 
waendelee kuchukua ya kujikinga 
na ugonjwa wa corona,” alisema 
Mkufu.

Aliwataka wazazi na walezi wa 
wanafunzi wanaosoma katika 
shule  hiyo wa kidato cha sita 
kuwaruhusu watoto wao, ili 
waendelee na masomo pamoja na 
kujianda kwa mitihani ambayo 
inatarajiwa kufanyika mwishoni 
mwa mwezi huu. 

ActionAid yasaidia 
vifaa vya corona
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habari bungeni

S
ERIKALI imesema itaajiri 
walimu wa masomo ya san-
aa pale idadi ya walimu wa 
masomo ya sayansi, hisabati, 

kilimo, biashara, elimu maalum na 
mafundi sanifu wa maabara za shule 
katika shule za sekondari itakapori-
dhisha. 

Aidha, imesema wakati ikiende-
lea na mchakato wa kujaza nafasi 
za walimu wa sayansi, wahitimu wa 
kada ya ualimu wa masomo ya sanaa 
wanahimizwa kutafuta ajira katika 
taasisi nyingine za umma na shule 
binafsi.

Hayo yalielezwa jana bungeni na 
Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumi-
shi wa Umma na Utawala Bora katika 
swali la Mbunge wa Korogwe Mjini 
(CCM), Mary Chatanda.

Katika swali lake Mbunge huyo, 
alisema wahitimu wa kada ya wal-
imu wa masomo ya sanaa ngazi ya 
stashahada na shahada kuanzia 
mwaka 2015 hadi leo hawajapata 
ajira.

“Je, nini hatima ya walimu wa kada 
hizi?” Alihoji.

Katika majibu ya ofisi hiyo, ilisema 
katika utumishi wa umma, nafasi za 
ajira za watumishi wa kada mbalim-
bali wakiwamo walimu hutengwa 
kulingana na vipaumbele vya seri-
kali.

Serikali yafunguka ajira 
walimu masomo ya sanaa

B
UNGE limeelezwa kuwa  hadi sasa, Serikali 
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina 
balozi 43 kwenye nchi mbalimbali duniani.

Hayo yalibainishwa jana bungeni na 
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika 
Mashariki ilipokuwa ikijibu swali la Mbunge wa Ma-
lindi (CUF), Ally Saleh Ally.

Katika swali lake, mbunge huyo alisema dunia in-
ayokua kwa mfungamano na uhusiano wa kiuchumi 
na kidiplomasia, ni wazi kuwa suala la kufungua ba-
lozi mpya huwa lazima kadri ya hali inavyohitaji.

“Je, ni taratibu gani zinatumika kufanya maamuzi 
ya idadi ya balozi duniani kwa wakati mmoja, je, 
mgawanyiko wa balozi kwa kila bara hufanywa kwa 
misingi ipi?” Alihoji.

Pia alihoji kama kuna dira inayoonyesha mipango 
ya ufunguzi wa balozi mpya.

Katika majibu ya wizara hiyo, ilisema utaratibu 
wa nchi kufungua ubalozi katika nchi fulani hutege-
meana na maslahi ya Taifa katika masuala ya kisiasa, 
kiuchumi, kidiplomasia, kijamii, kiulinzi na men-
gineyo.

“Pamoja na maslahi hayo pia uwezo wa nchi kifed-
ha ndiyo huongoza nchi yetu kufungua balozi katika 
nchi/ukanda upi na kwa wakati gani,” ilisema.

Hata hivyo, ilisema hadi sasa, serikali ina balozi 43 
na Balozi nane kati ya hizo (Qatar, Cuba, Jamhuri ya 
Korea, Israel, Algeria, Namibia, Sudan na Uturuki) 
zimefunguliwa katika kipindi cha serikali ya awamu 
ya tano.

Aidha, ilisema serikali inaendelea kufanya tathmini 
mbalimbali kila mara ili kubainisha maeneo au nchi 
ambazo inahitaji kufungua ubalozi kwa kuzingatia 
mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa na kijamii yanay-
otokea ndani na nje ya nchi.  

Tanzania sasa ina 
balozi 43 duniani

W
IZARA ya Kilimo kupitia Tume ya 
Maendeleo ya Ushirika, imesema 
itaendelea kuwabana viongozi na 
watendaji wa vyama vya ushirika 

kwa kutoa adhabu kali kwa wahusika wa ubadhiri-
fu wa fedha na mali za umma.

Aidha, ukaguzi wa Vyama vya Ushirika nchini 
(AMCOS) katika Mkoa wa Mara umebaini uba-
dhirifu wa Sh. milioni 47.1 za wakulima.

Kauli hiyo ilitolewa jana bungeni na wizara hiyo 
ilipokuwa ikijibu swali la Mbunge wa Bunda Viji-
jini (CCM), Boniphace Mwita.

Katika swali lake mbunge huyo, alisema lengo la 
kuanzisha AMCOS lilikuwa kuwakusanya pamoja 
wakulima na kuwa na nguvu ya kusimamia malipo 
mazuri toka kwa wanunuzi.

“Lengo hili limekuwa kinyume na matarajio ya 
wakulima ambapo wahusika wa AMCOS nyingi 
wamekuwa wezi wa fedha za wakulima kwa ku-
towalipa na kuwaibia kupitia upimaji wa kilo hu-
susan kwenye pamba,” alisema.

Alihoji serikali ina mkakati gani wa kutatua tati-
zo hilo kwa wakulima wa pamba nchini.

Katika majibu ya wizara hiyo, ilisema sambam-
ba na kuwabana viongozi pia itatoa mafunzo rejea 
mara kwa mara ili watekeleze majukumu yao kwa 
ufanisi.

Ilisema serikali imeendelea kusimamia vyama 
hivyo kwa kufuata kanuni na taratibu kwa mujibu 
wa Sheria ya Ushirika Namba 6 ya Mwaka 2013 
kwa lengo la kuimarisha ufanisi na kupunguza do-
sari mbalimbali za kiutendaji ikiwa ni pamoja na 
wizi na matumizi mabaya ya fedha za wakulima.

Ilisema Mkoa wa Mara una AMCOS 559, kati 
ya vyama hivyo 133 sawa na asilimia 23.8 vimek-
aguliwa.

“Ukaguzi uliofanywa kwenye vyama hivyo 
vya mazao (AMCOS) katika mkoa huo umebaini 
dosari kadhaa katika vyama hivyo ikiwamo uan-
dishi mbovu wa vitabu, ubadhirifu wa fedha wa 
jumla ya Sh. milioni 47.1 na hivyo wakulima 103 
kutokulipwa stahili zao,” ilisema.

Kwa upande wa Wilaya ya Bunda, ilisema zipo 
AMCOS 119 ambapo 21 sawa na asilimia 17.65 zime-
kaguliwa.

Aidha, ilisema Wilaya ya Bunda Vijijini kume-
bainika upungufu wa fedha kiasi cha Sh. milioni 
45 na kesi tatu zipo mahakamani ili wote watakao-
bainika kuhusika wachukuliwe hatua stahiki.

“Kuhusu kuibiwa kwa wakulima kupitia mizani, 
serikali kupitia wakala wa vipimo hufanya ukaguzi 
kila mwaka kabla ya msimu kuanza ili kuhakiki 
ubora wa mizani hizo,” ilisema.

Kadhalika, ilisema  Tume ya Maendeleo ya Ush-
irika na Bodi ya Pamba Tanzania wanaendelea 
kuhakikisha kwamba mizani zinazotumika zime-
hakikiwa na kuwekewa alama maalum ili kuzuia 
kuchezewa kwa lengo la kumwibia mkulima.

“Aidha, serikali imeelekeza kampuni zinazo-
nunua pamba kuwalipa wakulima fedha za mauzo 
ya pamba kupitia akaunti zao za benki na sio kupi-
tia AMCOS,” ilisema.

Kibano watendaji  
ushirika kuendelea

Habari na Augusta Njoji

Ilisema katika miaka ya nyuma ambapo 
watumishi wa umma wenye sifa walikuwa 
wachache, serikali ilitoa ajira za moja kwa 
moja kutoka vyuoni kwa kada zote.

“Kutokana na kuwa na watumishi wa ku-
tosha na ili kupata watumishi wenye sifa, 
weledi na uadilifu, serikali ilibadilisha uta-
ratibu wa ajira za moja kwa moja na kuanza 
kutoa ajira kwa njia ya ushindani kupitia 

usaili wa watumishi wa kada mbalimbali 
isipokuwa walimu na watumishi wa kada 
za afya,” ilisema.

Ilieleza kuwa katika miaka ya hivi kar-
ibuni, utumishi wa umma umekabiliwa 
na changamoto kadhaa ikiwa ni pamoja 
na kukosekana kwa baadhi ya kada katika 
soko la ajira hususani kwa baadhi ya kada 
za Afya na Elimu (Masomo ya Sayansi).

“Kutokana na changamoto hii, serikali 
imeweka kipaumbele cha ajira mpya kwa 
walimu wa masomo ya Sayansi, Hisabati, 
Kilimo, Biashara na Elimu Maalum pamo-
ja na fani ya Fundi Sanifu wa Maabara za 
Shule,” ilisema.

Hata hivyo, ilisema kutokana na ku-
wapo kwa walimu ziada wa masomo ya 
sanaa katika shule za sekondari hususan 
katika maeneo ya mijini, serikali iliwaa-
giza waajiri katika Mamlaka za Serikali za 
Mitaa kufanya tathmini ya mahitaji halisi 
ya walimu.

Pia alisema kuhamishia walimu wa 
ziada katika shule za msingi na maeneo 
yenye upungufu mkubwa wa walimu ili 

kuweka uwiano mzuri wa walimu kwa wa-
nafunzi.

“Ninapenda kuliarifu Bunge lako tukufu 
kuwa serikali itaajiri walimu wa masomo 
ya sanaa pale idadi ya walimu wa masomo 
ya sayansi, hisabati, kilimo, biashara, elimu 
maalum na mafundi sanifu wa maabara ya 
shule katika shule za sekondari itakapori-
dhisha,” ilisema.
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Motisha yaichomoa shule
toka mkiani hadi 10 bora

K
UOKOA muda, kuchukua 
tahadhari na umakini zai-
di kwenye kufundisha na 
kusoma  ni suala la msingi 

wakati huu shule na vyuo vinapoan-
za tena masomo baada ya likizo ya 
corona.

COVID -19 ilisababisha taasisi za 
elimu kuanzia shule za msingi hadi 
vyuo vya kati na  vikuu kufungwa 
kuanzia Machi 17mwaka huu. 

Ni kufuatia agizo la serikali lililo-
tolewa na Waziri Mkuu Kassim Majal-
iwa, ili kuzuia usambaaji wa maradhi 
hayo.

Kutokana na ahueni  iliyopati-
kana kwa sasa, serikali imeruhusu 
wanafunzi wa kidato cha sita, vyuo 
vya kati na vikuu kurejea masomoni 
kuanzia mwanzoni mwa mwezi huu 
( Juni 1).

Licha ya kuendelea  na masomo 
msisitizo ni  wanafunzi na walimu 
wao kuendelea kuchukua tahadhari 
na kufuata ushauri na miongozo yote 
inayotolewa na wataalam wa Wizara 
ya Afya ili kuendelea kuwa salama 
zaidi.

Sekta ya elimu ni miongoni mwa 
maeneo ambayo yameathirika moja 
kwa moja kutokana na janga la 
corona ndiyo maana shule na vyuo 
vilifungwa kwa kwa zaidi ya miezi 
miwili. 

Mihula ya masomo inabadilika 
kutokana na wanafunzi kurudi 
nyumbani kwani walipaswa kuwa 
shuleni wakiendelea na masomo 
lakini walilazimika kuwa likizoni. 
Katika kipindi cha likizo ya corona, 
baadhi ya shule na vyuo vimeweka 
mikakati ya kufidia muda uliopotea 
ili wanafunzi wapate maarifa, ujuzi 

na stadi kama ilivyotarajiwa ili wawe 
wahitimu bora.

Kikubwa ni wakufunzi na waha-
dhiri kuhakikisha kuwa pamoja na 
nia njema waliyonayo ya kufidia 
muda uliopotea kufuatia likizo 
ya corona, ni lazima pawapo na 
umakini mkubwa wa utekelezaji wa 
mikakati yao ili wanafunzi wapate 
maarifa stahiki.

Ni wazi kuwa kama watatekeleza 
mikakati hiyo kwa kasi kubwa 
bila kuzingatia ubora, wanafunzi 
watashindwa kuelewa kile wataka-
chofundishwa na hatimaye 
kukwama kufikia malengo.

Wanafunzi wa kidato cha sita na 
wale wa vyuo vya ualimu  wana 
majuma manne (mwezi mmoja), 
kuanzia pale walipofungua hadi 
kuingia kwenye mtihani wa taifa 
wa kidato cha sita (ACSEE) na ile 
ya kuhitimu mafunzo ya ualimu. 
Walimu wanapaswa kuendelea 
kuwafundisha wanafunzi huku 

wakifanya marudio ya kutosha 
ili kuwaandaa vyema wanafunzi 
wao kumudu mitihani yakitaifa, ili 
kusonga mbele kimasomo.

Mikakati iliyowekwa na uongozi 
wa shule na vyuo iwe chachu ya 
kuwasaidia wanafunzi kufanya 
vyema badala ya kugeuka mateso 
kwao.

Kwa wakufunzi na wahadhiri wa 
vyuo vikuu  waendelee na utoaji 
wa elimu bora ili kupata wahitimu 
mahiri wa kuja kulitumikia taifa 
katika nyanja mbalimbali za kijamii, 
kisiasa na kiuchumi.

 Wanapotoa mihadhara  wazin-
gatie mahitaji ya wanafunzi kwani 
wapo wengine wanaoelewa kwa kasi 
lakini pia kuna kundi la wanaoelewa 
taratibu lakini wote wanahitaji 
kusoma na kuelewa.

Hivyo basi, kiu ya kufidia muda 
uliopotea isihatarishe uelewa wa 
wanafunzi  kwa kufundisha kwa 
kasi kubwa kupewa kazi nyingi za 

kufanya kwa wakati mmoja kwani 
itawafanya wanafunzi wengine 
kushindwa kuelewa na hivyo kufeli 
mitihani yao na hata kukwama 
kimaisha chanzo kikiwa ni tatizo la 
corona.

Katika kuhakikisha kuwa 
wanafunzi wanapata maarifa 
bora baada ya kufunguliwa kwa 
vyuo, Wizara ya Elimu, Sayansi na 
Teknolojia iliwakutanisha wakuu wa 
vyuo vikuu vyote nchini ili kuweka 
mkakati wa pamoja wa namna ya 
kufikia malengo ya ufundishaji na 
ukamilishaji wa mitaala baada ya 
kufungua vyuo Juni 1, 2020. 

Katika mkutano huu, vyuo vili-
weka mikakati ya pamoja ili kwenda 
pamoja kwenye kufidia muda uli-
opotea na kukamilisha mihula bila 
kuathiri maendeleo ya taaluma na 
mustakabali mwema wa elimu kwa 
wanafunzi na taifa.

Mwenyekiti wa Kamati ya Wakuu 
wa Vyuo (CVCPT) ambaye ni 

Mabango yenye ujumbe mahususi ni mojawapo ya njia zinazotumiwa vyuo vikuu kuhimiza 
tahadhari na kujikinga na corona:PICHA: MTANDAO

Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha 
Sokoine cha Kilimo (SUA), Profesa  
Raphael Chibunda, aliihakikishia 
Wizara ya Elimu kuwa watakwenda 
kutekeleza mikakati iliyofikiwa ili 
kuwasaidia wanafunzi katika vyuo 
mbalimbali kufidia muda uliopotea 
na  kupata elimu bora ili kuyafikia 
malengo yao.

Sambamba na hilo, mkutano huo 
unaazimia vyuo kuendelea kuchukua 
tahadhari ya ugonjwa wa corona kwa 
kuhakikisha wanafunzi wanavaa 
barakoa na kila chuo kuweka mazin-
gira mazuri kwa wanafunzi kunawa 
mikono kwa sabuni na maji tiririka 
kila wanapoingia na wawapo dar-
asani na kutoka masomoni na katika 
mazingira yote ya chuo na mabweni 
ili wanafunzi wawe salama kiafya.

Wanafunzi waendelee kusoma 
kwa bidii na kwa juhudi kubwa 
kwani wana malengo wanayotaka 
kuyafikia kupitia elimu.

Pamoja na changamoto ya corona, 
maisha mengine lazima yaendelee 
tena kwa mafanikio makubwa. Vion-
gozi na wadau wa elimu waendelee 
kuweka mikakati kwa upande wa 
wanafunzi wa shule za msingi 
na sekondari kuanzia kidato cha 
kwanza hadi cha nne namna bora ya 
kuwasaidia watakaporejea shuleni.

Lengo ni  kuhakikisha muda uli-
opotea unafidiwa kwa kutumia  
mbinu mbalimbali ili wanafunzi 
wapate maarifa, ujuzi na stadi bora 
za kuwasaidia katika masomo yao. 

Msisitizo pia uwekwe katika 
kuandaa vifaa vya kutosha vya kujik-
inga na corona kama vile sabuni 
na maeneo ya kutosha ya kunawa 
mikono ili afya za wanafunzi na 
walimu ziendelee kuwa salama.

Reubeni Lumbagala ni 
Mwalimu wa Shule ya Sekondari 
Mlali iliyoko Dodoma. 

Maoni: 0765-409249.
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eliMu

La muhimu kujali muda,
tahadhari, kutokomoana
Na ReubeNi 
LumbagaLa

Simujanja 
ilivyommaliza 
ofisa wa polisi 
Marekani

maSOmO YaNaPOaNZa…
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Unyo-
nyeshaji 
bora wa 
maziwa ya 
mama  hu-
jenga uhu-
siano wa 
karibu kati 
ya mama 
na mtoto na 
humpatia 
kinga dhidi 
ya maradhi 
mbalimbali 
kama ku-
harisha, ma-
gonjwa ya 
njia ya hewa 
na masikio.

Kunyonyesha ni tija kwa watoto, wazazi na nchi ndiyo maana kinamama mwezi huu wanakumbushwa tena kuwanyonyesha 
watoto kwa upendo. PICHA: MTANDAO.

K
ILA mwaka ifikapo 
Juni mosi, ni siku ya ki-
mataifa      ya unyonye-
shaji maziwa ya mama 

ambayo ni msingi na  muhimu kwa 
afya ya mtoto kutokana na faida  ny-
ingi yaliyo nayo.

Ni mwezi    wa kunyonyesha 
hivyo ndivyo ulivyo umuhimu wa 
kuhimiza unyonyeshaji wa maziwa 
ya mama na faida zake  kwa mama, 
mtoto, baba na  jamii.

Kutokana na utandawazi kuna 
madai kuwa wapo  baadhi ya kina 
mama wazazi ambao hawanyo-
nyeshi watoto ipasavyo, wanaele-
zwa kuwa  ni  miongoni mwa wale 
wenye umri wa miaka 20 mpaka 
35. Wanadaiwa kuwa wana hofu 
kwamba maziwa yao yatalala au 
kuanguka  na kupoteza haiba ka-
tika jamii au labda watakataliwa na 
wenza wao.

Jambo hili linasikitisha kwani 
kunyonyesha ni njia mojawapo 
muhimu inayomuunganisha mama 
na mtoto, na iwapo mtoto hatan-
yonya, ni wazi hata ule ukaribu na 
mama pia hautakuwapo.

Kunyonyesha ni pale mama 
mzazi    anapompa mtoto maziwa 
kutoka katika matiti    yake moja 
kwa moja au kumnywesha mtoto 
maziwa yake yaliyokamuliwa kwa 
kutumia kikombe au chupa zilizo-
andaliwa kwa ajili ya    kuwanyo-
nyeshea watoto wachanga na wa-
dogo.

Ni vyema kukumbuka na kuz-
ingatia kuwa maziwa ya mama ni 
chakula na kinywaji cha kwanza na 
cha pekee kwa mtoto mara tu an-
apozaliwa mpaka kufikia umri wa 
miezi sita bila kumpa hata maji.

Shirika la Afya Duniani (WHO) 
na Shirika la Kuhudumia Watoto la 
Umoja wa Mataifa (Unicef ), yana-
pendekeza mtoto aanze kunyonya 
maziwa ya mama saa moja baada 
ya kuzaliwa.

Ndicho chakula bora kwa mtoto 
mchanga kuliko maziwa mengine 
yoyote yale au chakula chochote.

  Maziwa ya mama ni chakula 
halisi cha kwanza kwa watoto, na 
yanawapatia virutubisho vyote vina-
vyohitajika katika miezi ya mwanzo 
ya maisha yao.

Mtoto afikishapo umri wa miezi 
sita apewe vyakula vingine laini vya 
nyongeza huku akiendelea kunyo-
nyeshwa maziwa ya mama hadi 
atimize miaka miwili au zaidi na 
hayo yako  kwenye baadhi ya  vi-
tabu vitakatifu.

Vinavyoelekeza kuwa mtoto an-
yonyeshwe maziwa  ya mama kwa 
kipindi cha miaka miwili mfululizo.

 Kunyonyesha ni njia moja  sa-
hihi ya kuhakikisha mtoto anakuwa 
mwenye afya nzuri na kuendelea 
kuishi katika hali bora.

Kwa maana  hiyo ziko faida luku-
ki anazopata mtoto, mama na baba 
na jamii pia.

MANUFAA KWA MTOTO
Kumnyonyesha mtoto mara an-

apozaliwa kwa kipindi cha saa moja, 
humkinga na maambukizo yanay-
owapata watoto wakiwa wachanga 
hivyo kupunguza vifo vya watoto 
hawa.

Virutubisho vinavyopatikana 
kwenye maziwa ya mama, mchang-
anyiko wake ni wa kimaum-
bile  zaidi. Kwa vile  yanatolewa 
kiasili, hayana gharama yoyote, na 
ni salama zaidi.

Yanaleta manufaa ya kisaikolojia 
vilevile, yanasaidia kujenga uhusi-
ano mzuri kati ya mama na mtoto 
wake mchanga.

Humpatia vyakula vyote sita 
vinavyojenga mwili na    viru-
tubisho  vyote na vitamini anavyo-
hitaji kwa uwiano ulio sahihi kwa 
ukuaji na maendeleo yake kama vile 
protini, vitamin, wanga, sukari, maji 
na madini.

Unyonyeshaji bora wa maziwa 
ya mama    hujenga uhusiano wa 
karibu kati ya mama na mtoto na 
humpatia kinga dhidi ya maradhi 
mbalimbali kama kuharisha, ma-
gonjwa ya njia ya hewa na masikio.

Maziwa ya mama humwezesha 
mtoto kukua kimwili na kiakili kwa 
ukamilifu.

Maziwa ya mama huleta uhusiano 
mzuri na wa karibu kati ya mama 
na mtoto.

Mtoto aliyenyonya maziwa ya 
mama huwa na mwenendo mzuri 
pamoja na akili ukilinganisha na 
yule asiyenyonya maziwa ya mama.

Maziwa ya mama humweka mto-
to salama na mwenye joto la kutosha 
akiwa pembeni mwa mama yake.

Aidha, unyonyeshaji wa mtoto 
humsaidia kuboresha uwezo wa 
utambuzi wa akili (IQ), mahudhu-
rio ya shule  na pia huhusishwa na 
mapato ya juu katika maisha yake 
ya utu uzima.

Maziwa ya mama ni kinga inayo-
dumu muda mrefu dhidi ya ugonjwa 
wa kisukari, mzio na saratani mbal-
imbali katika maisha ya mtoto ya 
baadaye.

 
MAMA NAYE
Maziwa ya mama huchangia 

katika kulinda afya yake kwa njia 

mbalimbali mathalani, kurudisha 
tumbo la uzazi.

  Mama anaponyonyesha mara 
baada ya kujifungua husaidia tumbo 
la uzazi kurudi katika hali ya kawai-
da mapema.

Aidha, husaidia kudhibiti na ku-
punguza utokaji wa damu hivyo 
kuzuia upungufu wa damu.

Maziwa ya mama hupunguza 
uwezekano wa kupata ujauzito 
katika miezi sita ya mwanzo kama 
mama atamnyonyesha mtoto mazi-
wa yake tu mara nyingi kwa siku na 
pia kama hajapata hedhi.

Hupunguza uwezekano wa ku-
pata saratani ya mfuko wa uzazi na 
matiti lakini pia hujenga uhusiano 
wa karibu kati ya mama na mtoto.

Iwapo mama aliongezeka uzito 
mwingi wakati wa mimba, kunyo-
nyesha husaidia kumrudishia um-
bile lake la kawaida.

Mama anapomnyonyesha mto-
to  hujengeka kiafya na kisaikolojia 
na mapenzi ya hali ya juu.

NAFASI YA BABA
Maziwa ya mama gharama yake 

ni nafuu. Hakuna haja ya kununua 
vyakula mbadala, chupa, au chocho-
te kingine kwa hiyo    baba hatat-
umia rasilimali za ziada kumlisha 
mtoto vyakula vya viwandani.

Kwa vile maziwa ya mama ni 
kinga ya kutosha kwa mtoto itam-
punguzia baba kutumia fedha kwa 
ajili ya matibabu ya mtoto.

Baba atapata muda wa kutosha 
wa kuhudumia watoto wenginge ka-
tika huduma muhimu  kna chakula, 
matumizi ya shule na mavazi kwa 
jumla.

FAIDA KITAIFA
Ikiwa watoto watanyonyeshwa ki-

kamilifu kutakuwa na punguzo kub-
wa la gharama ya matibabu  hasa 
kwa wale wenye chini ya miaka mi-
tano  kwani watakuwa wamejenge-
ka vyema afya zao dhidi ya maradhi 
ambukizo na yasio ambukiza.

Ni uhakika wa nguvu kazi  yenye 
uwezo wa kutumikia taifa kutokana 
na kuwa na afya zilizoimarika.

 
MANUFAA YALIKO
Mtoto afikishapo umri wa 

miezi sita aanzishwe chakula cha 
nyongeza huku akiendelea ku-
nyonya maziwa ya mama yake kwa 
mpangilio mzuri.

  Baada ya miezi sita    apewe 
chakula cha nyongeza kwa kupima 
kwa kutumia kikombe, au kipimo 
kingine,  kijiko na ni vizuri kuepuka 
matumizi ya chupa.

Vyakula vya nyongeza viwe ni 
vya mchanganyiko wa makundi 
yafuatayo ya vyakula vya nafaka, 
mizizi na aina za viazi nyama, mbo-
ga na matunda, mafuta na sukari 
kwa kiasi kidogo.

 Mtoto aendelee kunyonya mpaka 
afikie umri wa miaka miwili au zaidi 
na unyonyeshaji bora wa maziwa ya 
mama ndiyo njia pekee ya kumpa 
chakula na kinywaji   mtoto wako. 
Inawezekana timiza wajibu.

Mwandishi ni  Mkufunzi 
Msaidizi,

Shule ya Afya Sayansi za Tiba,
Chuo Kikuu cha Taifa cha Zan-

zibar- SUZA
0777432493,   mohammed.

rashid96@yahoo.com, ruru-
ma96

sayansi
Na MohaMMed 
SharkSy, ZaNZIBar

kUNyoNyeSha



B
AADHI ya shule nchini zi-
nakabiliwa na changamo-
to ambazo wakati mwing-
ine husababisha ziwe na 

matokeo mabaya katika mitihani 
na maendeleo ya taaluma, lakini si 
kwamba matatizo hayo hayatatuliki 
yako ndani ya uwezo wa jamii.

Motisha kwa walimu na wanafunzi 
ni moja ya njia zinazoweza kutumia 
na jamii kumaliza baadhi ya changa-
moto katika shule na kupandisha 
ufaulu, kwa vile huwafanya walimu 
wafundishe kwa moyo.

Halmashauri ya Madaba mkoani 
Ruvuma, imeligundua hilo na kuli-
fanyia kazi na sasa ufaulu wa shule 
za sekondari katika halmashauri uko 
juu.

Hivyo ndivyo, Ofisa Elimu 
-Sekondari Halmashauri ya Madaba, 
Michael Hadu, anavyosema katika 
mazungumzo na Nipashe kuhusu 
maendeleo ya elimu.

“Motisha kwa walimu na 
wanafunzi imekuwa chachu ya 
maendeleo ya elimu katika wilaya ya 
Madaba na halmashauri kwa ujumla 
na hii imeongeza ufaulu na kutuinua 
kimkoa na kitaifa,” anasema Hadu.

Kwa mujibu wa Hadu, Madaba ina 
shule nane za sekondari zikiwamo 
tatu za binafsi huku za msingi zikiwa 
28 na moja ni ya binafsi.

Ofisa elimu huyo anasema, uta-
ratibu wa motisha kwa walimu na 
wanafunzi ulianza mwaka 2017 
ambapo wote wamekuwa waki-
pata chai shuleni na vitu vingine 
vya muhimu na hivyo kila upande 
kufanya kazi kwa umakini.

KUPANDISHA UFAULU
Kutokana na motisha hiyo, 

anasema ufaulu wa wanafunzi 
katika Mtihani wa Taifa wa Kidato 
cha Pili umepanda kutoka nafasi ya 
104 mwaka 2018 hadi nafasi ya 24 
mwaka 2019 na kushika nafasi ya 
kwanza kimkoa.

“Si hao tu bali hata kidato cha 
sita mwaka 2019 katika Shule ya 
Sekondari ya Madaba, wanafunzi 
23 wamepata daraja la kwanza, 
hivyo tumeshika nafasi ya saba kati 
ya shule 26 za mkoa wa Ruvuma,” 
anasema.

Ofisa Elimu huyo anaeleza 
kuwa  hata katika mtihani wa taifa 
wa kidato cha nne, Halmashauri 
ya Madaba imefanya vizuri na 
kushika nafasi ya 23 kitaifa mwaka 
2019  huku ikiwa ya kwanza kimkoa.

“Haya ni mafanikio ya kutoka 
nafasi ya 121 kitaifa mwaka 2018 na 
hii yote imechangiwa na juhudi za 
wadau wa elimu akiwamo mbunge 
wa jimbo la Madaba, Joseph 
Mhagama,” anasema.

KERO ZA MWALIMU
Ofisa Elimu Hadu anasema 

Mbunge wa Jimbo la Madaba, 
Mhagama, ni mdau wa elimu 

sekondari ili kusaidia walimu na 
wanafunzi kupata kifungua kinywa 
shuleni.

Mbali na kiasi hicho cha fedha, 
anasema mbunge huyo pia 
amekuwa akiwapa walimu sukari 
ya mwaka mzima kwa matumizi 
yao nyumbani ikiwa ni motisha ili 
wafanye kazi kwa bidii.

“Motisha hiyo imekuwa chachu 
ya maendeleo ya elimu katika jimbo 
la Madaba, na hali hii imeongeza 
ufaulu na kutuinua kimkoa na 
kitaifa, na pia ni wito wangu kwa 
wadau wengine kuunga mkono 
juhudi hizi,” anasema.

Anasema, tangu mbunge huyo 
alipoanza kuweka msukumo huo 
kwa ajili ya halmashauri na jimbo 
hilo sambamba na kuhakikisha 
kunakuwapo ongezeko la viti, 
meza, vitabu na vifaa vingine vya 
kufundishia na kujifunzia, maende-
leo ya kielimu yamebadilika.

“Niseme kwamba amekuwa na 
mchango mkubwa kwa Idara ya 
Elimu katika jimbo na halmashauri 
ya Madaba kwani pia amesaidia 
kufuatilia na kutuletea Sh. milioni 
240 kwa ajili ya ujenzi wa maabara,” 
anasema.

ZAWADI KWA WALIMU
Mkuu wa Shule ya Sekondari ya 

Mahanje, Makoye Richard, anasema 
motisha kwa walimu imeongeza 

ambaye amekuwa akipita katika 
shule na kusikiliza kero za walimu 
na   kuwatia moyo huku akiwa-
sisitiza kuwafundisha kwa upendo 
na kufanya kazi kwa bidii.

“Wadau wa aina hii ni muhimu 
katika elimu kwa ajili kuhamasi-
sha na kuchochea ari ya walimu 
kufundisha na wanafunzi kujifunza 
na pia kushirikiana na wananchi 
kujenga mabweni na madarasa.

Anasema, Wilma Sekondari 
imeshika nafasi ya nane na kuin-
giza shule zao mbili za kidato cha 
sita katika 10 bora ikiwamo Madaba 
Sekondari kwa mara ya kwanza 
ikiwa ni ufuatiliaji wa wataalamu 
kwa kushirikiana na mbunge.

Hadu anasema, anaamini 
kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi 
wa shule za sekondari na msingi 
katika jimbo la Madaba kitazidi 
kupaa iwapo wadau zaidi wa elimu 
wataendelea kujitokeza.

“Mbali na hayo, serikali imetule-
tea madawati 251 yaliyosambazwa 
katika shule za msingi na chache za 
sekondari, lakini gharama za kuyas-
afirisha Sh. 534,000  zilitolewa na 
mbunge,” anasema.

MOTISHA
Ofisa elimu huyo anasema, 

motisha ilianzishwa na mbunge 
Mhagama mwaka 2017 kwa kutoa 
Sh. 500,000 kwa kila shule ya 

ELIMU
Na Sabato 
KaSiKa

“Motisha hiyo 
imekuwa cha-
chu ya maen-
deleo ya elimu 
katika jimbo 
la Madaba, na 
hali hii im-
eongeza ufaulu 
na kutuinua 
kimkoa na ki-
taifa, na pia 
ni wito wangu 
kwa wadau 
wengine ku-
unga mkono 
juhudi hizi,” 
anasema.

ari ya ufundishaji kwa walimu na 
kuongeza ufaulu shuleni kwake.

“Ufaulu wa   daraja la kwanza 
na la pili ulikuwa ndoto kwa shule 
yetu, lakini kwa mara ya kwanza, 
wanafunzi 48 waliofanya mtihani 
wa taifa wa kidato cha nne, mmoja 
alipata  daraja la kwanza, sita waka-
pata daraja la pili, wengine 14 daraja 
la tatu na 26 wakapata daraja la 
nne,” anasema Richard.

Anasema, walimu wa shule 
ambazo hufanya vizuri pamoja na 
wanafunzi wao, huwa wanapata 
zawadi ya Sh. Sh 300,000 kila 
mmoja na vifaa vya kujifunzia na 
kufundishia kutoka kwa mbunge.

“Hatua hiyo na ushirikiano mzuri 
kati ya wazazi, walimu na mbunge 
wao umewafanya wanafunzi 
kuongeza bidii na umakini, na sasa 
karibu nusu ya darasa wanafaulu 
na kujiunga na kidato cha tano,” 
anasema.

Mwalimu huyo anasema, hata 
wanafunzi wengine wanaobaki, nao 
wanaenda katika vyuo mbalimbali, 
na kwamba shuleni kwake mbunge 
anahakikisha wanafunzi wa kike 
wanapata taulo za kike.

  “Kuwapo kwa taulo hizo 
kumeongeza mahudhurio katika 
vipindi vyote vya masomo hata 
wakati wakiwa kwenye hedhi na 
kuwafanya waongeze umakini 
katika masomo,” anasema.

Mdau wa elimu, Joseph Mhagama (kushoto), akikaribishwa katika moja ya shughuli za kuhamasisha maendeleo ya elimu katika 
shule za msingi na sekondari wilayani Madaba. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Motisha yaichomoa shule
toka mkiani hadi 10 bora

13Jumanne Juni 9, 2020



Jumanne Juni 9, 202014

Video yangu 
imesambaa 
dunia nzima 
kwa kila 
mmoja kuo-
na na kuujua 
ukweli .Hata 
familia yake 
ilifikiwa na 
taarifa hizo. 
Badala ya 
kuniponda 
nishukuruni 
mimi THANK 
ME.”

Darnella Frazier, aliyepiga picha kwa simu janja na kurekodi ukatili wa ofisa wa polisi katika jiji la Minneapolis, David Chauvin, 
akimuua Floyd. Binti huyo anadai kufedheheka kutokana na wengi kumlaumu. PICHA: MTANDAO

B
INTI wa miaka 17, Darnella 
Frazier, ndiye aliyepiga 
picha kwa simu janja na 
kurekodi ukatili wa ofisa 

wa polisi katika jiji la Minneapolis, 
David Chauvin, akimkandamiza 
kwa goti kwenye mshipa mkuu hadi 
kumwua George Floyd, Mwamerika 
mweusi hivi karibuni.

Darnella anauambia mtandao 
wa TMZ kuwa anajuta kutokana na 
kusambaza ujumbe huo wa mauaji 
kwa baadhi ya marafiki zake kutoka-
na na vituko na vitisho anavyopokea 
sasa.

Anaeleza kuwa analaumiwa zaidi 
kuwa alishindwajea kutetea maisha 
badala yake alikuwa akipiga picha na 
kurekodi tukio.

Alirekodi mkanda huo ambao un-
aonyesha Chauvin akimkandamiza 
kwa goti kwa dakika nane Floyd hadi 
alipofariki dunia huku maofisa wen-
gine wakiangalia bila kujali kuwa ki-
likuwa kitendo cha mauaji.

“Kama siyo mimi polisi walikuwa 
wanaendelea na kazi zao na kusaba-
bisha matatizo mengine.

Video yangu imesambaa dunia 
nzima kwa kila mmoja kuona na 
kuujua ukweli .Hata familia yake ili-
fikiwa na taarifa hizo. Badala ya ku-
niponda nishukuruni mimi THANK 
ME.”

Teknolojia ya simujanja ndiyo ili-
yofanikisha polisi kushitakiwa kwa 
mauaji, kwani Jumatatu iliyopita 
polisi Mzungu nchini Marekani al-
imuua kikatili Mmarekani mwenye 
asili ya Afrika katika mji wa Min-
neapolis, jimbo la Minnesota na 
kilichomuibua ni video iliyosambaa 
kwenye mitandao ya kijamii nchini 
humo na duniani kote na kudhihiri-
sha tena umuhimu wa simu janja.

Simu ya binti huo ilipiga picha ili-
yomuonyesha polisi mzungu akiwa 
amemlaza na kuficha chini ya gari 
Floyd akiwa kifudifudi huku akiwa 
amemkandamiza vibaya shingo yake 
kwa goti la mguu wa kushoto.

George Floyd alikuwa akipiga 
kelele kwa kusema:”Umenibana 
shingo siwezi kupumua” “naomba 
maji” “usiniue” Polisi huyo hakujali 
hadi alipofariki dunia.

Kufuatia ukatili huo wa kutisha, 
Meya wa mji wa Minneapolis, Ja-
cob Frey, aliwafukuza kazi maofisa 
wanne wa polisi kwa kusababisha 
kifo cha Floyd.

Vitendo vya ukatili wa polisi wa 
Marekani dhidi ya Wamarekani Weu-
si, vimekuwa vikiibua maandamano 
na malalamiko ya raia wa nchi hiyo. 
Mauaji dhidi ya Wamarekani weusi 
nchini humo yanayofanywa na polisi 
yalishika kasi kuanzia mwaka 2014 
suala ambalo limeibua harakati za 
kiraia pamoja na vitendo vya utumi-
aji mabavu na hata machafuko ya 
siku kadhaa katika majimbo kadhaa 
ya nchi hiyo kutokana na kusambaa 
nchi nzima.

Simujanja ilivyommaliza 
ofisa wa polisi Marekani

Licha ya teknolojia kufanyakazi 
yake, ya kutoa ushahidi usio na 
shaka lakini imekuwa ni jambo la 
kawaida mahakama za Marekani 
huwa zinawaachilia huru polisi wa-
naotenda jinai dhidi ya Wamarekani 
weusi au kuwapa adhabu hafifu ikil-
inganishwa na makosa waliyofanya.

Lakini yote hayo huenda sasa 
yakapungua kutokana na teknolojia 
ya simu janja ambayo imefanikisha 
muaji ya Floyd kutiwa mbaroni na 
kushtakiwa kwa kosa la mauaji ya 
kukusudia na kuua  kwa uzembe raia 
ambaye hakuwa na silaha.

risha njia za mawasiliano yanay-
ounganisha mamilioni ya watu kwa 
sekunde chache kote duniani.

Simu janja zina huduma ya fa-
cebook, twitter, intagram na viber 
ambayo ni njia ya kupiga simu kwa 
mtandao au skype.

Yote haya yanafanikisha usamba-
zaji wa taarifa kwa kasi dunia nzima 
na pia kuibua mambo ambayo bila 
kuwapo kwa simu hizo au pengine 
kutumia kamera za video za kawaida 
yasingeweza kuripotiwa.

Kwa Tanzania simu hizo zimetu-
mika kuwajibisha askari wanaoom-
ba na kupokea mlungula hasa bara-
barani.

Aidha, zimedhibiti uhalifu shuleni 
walimu wanaotandika wanafunzi na 
kuwaadhibu kupindukia na hata ku-
waumiza nao wameibuliwa.

Simu hizo zimetumika kuwatia 
hatiani wahalifu wakiwamo wanao-
panga na kufanikisha mauaji.

Hata hivyo, kuna wengi wanaod-
hani kuwa simu hizo si ‘janja’ kwa 
vile zinatumiwa kusambaza habari 
za uongo na uzushi.

Hilo linatokea na kuna kipindi un-
yanyasaji wa wanawake kimtandao 
ulizidi na kusababisha wengi kujiua 
kwa kuogopa aibu na kashfa za mai-
sha yao zilizojaa mitandaoni.

Hata hivyo, kuna sheria za kufua-
tilia na kudhibiti unyanyasaji huo. 
Na ni kwa nadra wahusika wanaen-
deleza mambo hayo.

Na kwa ujumla licha ya umuhimu 
wa simu hizo kumeibuka uteja. Watu 
wengi wanapenda simu kuliko fa-
milia zao, watoto, wapenzi na hata 
kazi zao.

Simu za mikononi zinawafanya 
wengi kuwa tegemezi wa whassao, 
tweeter, facebook na pengine miaka 
inavyokwenda usomaji vitabu uta-
toweka badala yake simu za mikon-
oni zitakuwa rafiki na kipenzi namba 
moja wa mwanadamu.

TEKNOLOJI
Na GaudeNsia 
MNGuMi 

Ndugu wa marehemu Floy ali-
yekuwa na umri wa miaka 46, am-
bao walizungumza na Rais Donald 
Trump, wameonyesha kuridhishwa 
na hatua ya kukamatwa kwa ofisa 
huyo kama uelekeo wa upatikanaji 
wa haki, lakini pia wanasema wana 
matumaini ya kufunguliwa zaidi kwa 
mashitaka makali na hatua dhidi ya 
maofisa wengine ambao wamehusi-
ka na kumweka kizuizini Floyd na 
hatimae kifo chake.

Teknolojia ya simu janja imewez-
esha dunia kuwa na ugunduzi zaidi 
mapinduzi yanayokuza na kuima-

Chauvin akimkandamiza kwa goti kwenye mshipa mkuu 
hadi kumwua George Floyd, Mamerekani mweusi hivi 
karibuni. PICHA: MTANDAO.
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KITUO

Wenye ulemavu ngozi wataka 
ulinzi kuelekea uchaguzi mkuu
 Na Peter Mkwavila, DODOMA

W
ATU wenye ulemavu wa ngo-
zi mkoani Dodoma, wamei-
omba serikali kuimarisha 
ulinzi kwao kuelekea uch-

aguzi mkuu wa mwaka huu, kutokana na 
ukatili ambao umekuwa unafanywa dhidi 
yao wakati wa uchaguzi.

Wamesema kuwa wakati wa mchakato 
wa uchaguzi, wamekuwa wakiuawa, ku-
katwa viungo na kufukuliwa makaburi wa-
nayozikwa kwa imani ya ushirikina.

Mwasisi wa taasisi isiyo ya kiserikali in-
ayojihusisha na masuala ya utetezi wa haki 
na usawa kwa watoto (FDH), Maiko Hosea, 
alitoa rai hiyo mwishoni mwa wiki wakati 
akitoa taarifa kwa vyombo vya habari juu 
ya maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya 
Kuongeza Uelewa kuhusu Ualbino ya-
takayofanyika kitaifa Juni 13, mwaka huu, 
mkoani hapa.

Hosea alisema kuwa katika kipindi cha 
uchaguzi, vitendo vya ukatili vimekuwa 
vikijitokeza dhidi yao na kuwasababishia 
kuishi kwa wasiwasi mkubwa kutokana na 
unyama huo wa  kuuawa, kukatwa viungo 
na hata kufukuliwa makaburi yao.

Alisema kuwa wakati wa uchaguzi 
nchini unapowadia, unakuwa mgumu 
kwao kutokana na ukatili wanaofanyiwa 
wa kuwindwa kama digidigi kutokana 
na imani za ushirikina, hivyo akaiomba 
serikali na wananchi kuhakikisha 
wanawalinda watu wenye ualbino.

“Ukatili dhidi ya watu wenye ualbino 
tumeona ukiendelea, ukifanyika wakati wa 
uchaguzi mkuu wa viongozi. Kwa mfano, 
tumeona kule mkoani Mbeya ambako 
watu wamefukua makaburi, tumeona 
ukatili ukiendelea kufanyika na tumeona 
unyanyasaji ukifanyika wa kutegwa na 
jamii pia, hivyo tunaomba serikali na 
wazazi kuweka ulinzi wa kutosha,” alisema.

Mwasisi huyo pia alisema kuwa pamoja 
na jitihada za serikali kutatua tatizo la 
upatikanaji wa mafuta ya kujikinga na 
saratani ya ngozi, bado ni kikwazo kwao 
katika kuwafikia walengwa kutokana na 
hali halisi ya umaskini na ukosefu wa ajira 
kwa watu wenye ualbino.

Mkurugenzi wa taasisi hiyo, Epiphania 
Kabunduguru, alisema maadhimisho 
hayo ya tano ya kimataifa na ya 16 kitaifa, 
mwaka huu yataongozwa na kauli mbiu ya 
‘Utu Wako, Maisha Yangu’. Alisema bado 
kuna tatizo kwa baadhi ya wazazi na walezi 
kutowalinda watoto wenye ualbino kwa 
kuwapatia mavazi stahili na mafuta.

Ofisa Idara ya Utawala wa Taasisi hiyo, 
Elizabeth Msuya, alisema kuwa wameji-
panga kutoa elimu kwa wazazi na walezi 
juu ya kuwalinda kiafya watoto, ikiwa na 
pamoja kuwasisitizia vijana kujihusisha 
na ujasiriamali na utetezi kwa watu wenye 
ualbino.

Waziri ataka vituo uuzaji ufuta 

Waziri wa Katiba  na Sheria, Dk. Mwingulu Nchemba (kulia), akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, eneo la 
Mtumba, jijini Dodoma juzi, kuhusu upotoshwaji wa ukweli wa   haki za binadamu nchini, unaofanywa na baadhi ya watu. 
PICHA: IBRAHIM JOSEPH  

‘Machinga 
watumie fursa 
vitambulisho 
ujasiriamali’
 Na Peter Mkwavila, DODOMA

OFISA Masoko wa Jiji la Dodoma, 
James Yuna, amewataka viongozi 
wa wafanyabiashara wadogo 
(machinga), kuwahamasisha 
wenzao kuchangamkia 
vitambulisho vinavyotolewa na 
serikali kwa ajili ya ujasiriamali.

Alitoa rai hiyo jana 
alipozungumza na uongozi wa 
wafanyabiashara ndogo kwenye 
kikao cha pamoja kilichofanyika 
Soko Kuu la Majengo jijini, 
akisema viongozi hao wana 
nafasi kubwa ya kuwaelimisha na 
vitambulisho hivyo wakavipata 
kwa wakati.

Alisema vitambulisho hivyo 
vimeanza kutolewa kwa lengo 
la kuwasaidia vijana ambao 
wanajishughulisha na ujasiriamali, 
kufanya shughuli zao bila 
kubugudhiwa na kupoteza mali.

Alisema kuwa kwa mantiki hiyo, 
viongozi wana wajibu mkubwa wa 
kutoe elimu ambayo itahamasisha 
uchukuaji wa vitambulisho hivyo 
kwa lengo la kuiunga mkono 
serikali ambayo imewataka kuwa 
navyo.

“Ni imani yangu kuwa ninyi 
kama viongozi wa machinga wa 
Jiji la Dodoma, mtahakikisha 
mnahamasisha wafanyabiashara 
ndogo, kila mmoja wapo anakuwa 
na kitambulisho cha ujasiriamali 
vilivyotolewa na serikali kwa ajili 
yenu,” alisema.

Katibu wa Machinga Wilaya ya 
Dodoma, Anna Ndaga, alisema 
vitambulisho hivyo vilivyotolewa 
na serikali kwao ni muhimu na 
wana kila sababu ya kuishukuru 
serikali kwa kuwa vitawawezesha 
kufanya shughuli zao za kibiashara 
kwa uhuru bila kubugudhiwa.

Aliwataka wafanyabiashara 
wadogo kuheshimu maeneo 
yasiyoruhusiwa na jiji kufanya 
biashara zao kwa kuwa kutoyatii, 
kutasababisha migogoro isiyo ya 
lazima kati yao na Halmashauri ya 
Jiji.

Alisema baadhi yao wamekuwa 
wakifanya biashara maeneo 
hatarishi ambayo siyo rafiki 
kwao, wateja wao na hata bidhaa 
zao, hali ambayo imekuwa 
ikisababishia kupata hasara pindi 
wanapotakiwa kuondoka kwa 
kushurutishwa.

HABARI dodomA

 Na Renatha Msungu, DODOMA

WAZIRI wa Kilimo, Japhet 
Hasunga, ameuagiza uongozi wa 
Mkoa wa Dodoma kuanzisha vituo 
vya kununua zao la ufuta kwa 
utaratibu wa stakabadhi ghalani 
katika vijiji vyote vinavyozalisha.

Vilevile, ameagiza kutafuta 
wanunuzi wa uhakika waliosajiliwa 
na serikali na kuhakikisha malipo 
yote ya fedha za wakulima yasizidi 
siku tatu baada ya mauzo.

Waziri Hasunga alitoa agizo 

hilo mwishoni mwa wiki kufuatia 
malalamiko ya wakulima kuhusu 
utaratibu huo mpya wa ununuzi 
wa zao hilo, wakidai serikali bado 
haijajipanga kwa kuwa hakuna 
vyama vya ushirika ambavyo 
ndiyo wasimamizi wakuu wa 
mfumo wa stakabadhi ghalani.

Akizungumza na wakulima 
kwenye Kijiji cha Pahi wilayani 
Kondoa, Waziri Hasunga alisema 
nia ya serikali ni kuona wananchi 
wake wananufaika na jasho lao 
kwa kuwatafutia masoko ya 

uhakika.
Alisema kuwa lengo lao ni kuona 

wakulima wote wananufaika na 
kile walicholima na siyo kulalamika 
kutokana na kukosa masoko na 
fedha zao kucheleweshwa.

Alisema mkoa unaweka 
utaratibu wa kununua ufuta ili 
wakulima nao wafaidike na zao 
ambalo wamelima kama zao la 
biashara.

“Ninaomba agizo hilo 
litekelezwe, sihitaji kuona au 
kusikia wakulima wa ufuta 

wanalalamika,” Hasunga aliagiza.
Kabla ya kutoa tamko hilo, 

baadhi ya wakulima, akiwamo 
Maulid Dunga na Haruna 
Mwinjuma, walilalamika kuwa 
mfumo huo umekuja ghafla bila 
kushirikishwa na kuzua hofu ya 
baadhi ya watu wenye nia mbaya 
kuhujumu mazao yao.

Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, 
Dk. Binilith Mahenge, aliahidi 
kukutana na halmashauri zote 
zinazolima zao hilo, pamoja na 
wawakilishi wa wakulima, ili kuwa 

na mipango ya pamoja ya ununuzi 
ambayo haitaathiri upande 
wowote.

Alisema wakulima wanapaswa 
kuondoa wasiwasi kwa kuwa mkoa 
utatekeleza kile alichoagiza waziri 
mwenye dhamana ya kilimo.

Alisema Mkoa wa Dodoma 
kupitia Wilaya za Bahi, Chamwino 
na Kondoa unazalisha zao la ufuta 
kwa kiasi kikubwa ambapo katika 
msimu huu wa kilimo, bei ya soko 
kupitia mfumo wa stakabadhi 
ghalani imefika Sh. 2,250 kwa kilo.
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Upatikanaji majisafi wakwamisha unawaji mikono
Na Grace Mwakalinga, MBARALI

W
AKAZI wa Vijiji vya Madunda-
si na Iyala, Kata ya Luhanga, 
Halmashauri ya Wilaya ya 
Mbarali, mkoani Mbeya, wa-

nakabiliwa na tatizo la upatikanaji wa ma-
jisafi na salama kwa kipindi kirefu hali in-
ayosababisha unawaji mikono kwa maji na 
sabuni kuwa gumu katika kipindi hiki cha 
ugonjwa wa Covid-19.

Wakizungumza na Nipashe juzi, wakazi 
hao walisema hawana chanzo cha uhakika 
cha maji na badala yake hutembea umbali 
mrefu kufuata maji ya mito na visima am-
bavyo vilijichimba kipindi cha mvua za 
masika.

Mmoja wa wakazi hao anayetoka Kijiji 
cha Madundasi, Tatu Shinamwalenga, alise-
ma maji yanayopatikana yanatosha kwa 
kupikia, kunywa na kuosha vyombo.

“Tunashindwa kufuata maelezo ya 
wataalamu wa afya yanayotaka tuwe na 
utamaduni wa kunawa mikono kwa maji 
tiririka na sabuni mara kwa mara ili kujik-
inga na ugonjwa wa Covid-19,” alisema Shi-
namwalenga.

Alisema maji wanayopata kwenye mito 
na visima hivyo ni ya foleni na wanalazimika 
kuamka saa tisa ya usiku kuyafuata, wakati 

mwingine hulazimika kununua ndoo moja 
kwa Sh. 500 ambayo ni maalum kwa ajili ya 
kunawa hasa maeneo ya biashara kama vile 
migahawa.

Theresia Joseph, mkazi wa Kijiji cha Iyala, 
alisema kuna uhaba mkubwa wa maji mvua 
za masika zinapokata na visima wanavyo-
vitegemea vimeanza kukauka na kuhatari-
sha kukosekana huduma hiyo.

Alisema unawaji mikono ili kujikinga na 
maambukizo ya ugonjwa wa Covid-19 ni 
mgumu licha ya kuwa wanalazimika kuin-
gia gharama ya kununua maji ili kutekeleza 
agizo hilo.

“Kama tulivyoelekezwa na wataalamu wa 
afya katika vita dhidi ya corona, inatubidi 
tunawe mikono kwa maji na sabuni mara 
kwa mara, sasa kwa tatizo la maji hapa kwe-
tu ni vigumu kulitekeleza suala hili kama 
inavyotakiwa na mbaya zaidi tunaelekea 
msimu wa kiangazi kufika Septemba, maji 
yote ya mito na visima yatakauka, sijui en-
dapo ugonjwa wa corona ukiendelea hali 
zetu zitakuaje,” alisema Joseph.

Ofisa Mtendaji wa Kijiji cha Madundasi, 
Ismail Chungu, alisema maji wanayotumia 
wananchi wake sio safi na salama kwa 
sabababu huchangia na mifugo.

Alisema maji yanayotumiwa yanatoka 
kwenye mifereji iliyojengwa wa ajili ya kum-

wagilia mpunga mashambani na kero hiyo 
ilifikishwa kwenye uongozi wa wilaya wana-
chosubiri ni utekelezaji.

Katika kukabiliana na tatizo la maji vi-
jijini, serikali ilianzisha Wakala wa Maji na 
Usafi wa Mazingira Vijijini (Ruwasa), ambao 
ulipewa kazi ya kujenga, kukarabati na ku-
panua miundombinu  ya maji, kujenga vi-
sima  pamoja na mabwawa.

Meneja wa Ruwasa, wilayani Mbarali, 
Mhandisi Jobu Mwakasala, alisema wana-
fahamu adha wanazozipata wananchi wa 
vijiji hivyo na hatua zilizochukuliwa tangu 
mwaka 2010 ni  kusanifu mradi wa Lu-
hanga, ambao kutokana na ukata wa fedha 
haukukamilika kwa wakati.

Alisema Ruwasa kwa sasa wamejipanga 
kuupitia upya na kuukamilisha mradi huo 
ambao utahudumia vijiji vyote vya kata hiyo 
na kuwakumbusha wananchi kuuchuku-
lia ugonjwa huo kama dharura ambayo ni 
vita, hivyo kila mmoja atumie maji yaliyopo 
kunawa mikono ili kujikinga.

Mganga Mkuu wa Wilaya hiyo, Dk. God-
frey Mwakalila, aliwashauri wakazi hao kue-
ndelea kuvitumia vyanzo vya maji vilivyopo 
kunawa mikono kwa kuwa kinachohitajika 
ni kupata povu la sabuni ambalo linahitaji-
ka kusafisha mikono bila kujali ni maji ya 
namna gani.

 Na Grace Mwakalinga, 
MOMBA

JUMLA ya shilingi bilioni 
nne zimetumika kuboresha 
miundombinu ya sekta ya 
kilimo cha umwagiliaji wa zao 
la mpunga katika Skimu ya 
Naming’ong’o, Kata ya Chitete, 
Halmashauri ya Momba, mkoani 
Songwe ili kuongeza tija katika 
uzalishaji.

Fedha zilizotolewa na serikali 
zililenga kujenga na kuboresha 
miundombinu ya umwagiliaji 
kwenye zao la mpunga ambalo 

kwa sasa ni tegemeo kwenye 
halmashauri hiyo kutokana 
na wakulima wengi kujikita 
kwenye zao hilo.

Akizungumza na waandishi 
wa habari juzi, Ofisa Mipango 
wa wilaya hiyo, Geofrey Mwam-
basa, alisema kwa kutambua 
umuhimu wa zao hilo ambalo 
kwa sasa ndio tegemeo, serikali 
ilitoa kiasi hicho cha fedha ili 
kuboresha miundombinu iki-
wamo ujenzi wa bwawa ambalo 
litahifadhi maji kipindi chote 
cha msimu wa kilimo.

Alisema ujenzi wa bwawa hilo 

utasaidia kilimo cha mpunga 
kulimwa muda wote na kuleta 
tija, kwa sababu mkulima ataku-
wa na uhakika wa maisha na ku-
mudu gharama.

“Serikali imetusaidia kubore-
sha miundombinu ya umwagil-
iaji kwa kutujengea bwawa na 
sasa wakulima wetu watalima 
kipindi chote cha mwaka tuna-
koelekea wilaya yetu itakuwa 
ndio kitovu wa kuzalisha mpun-
ga hapa nchini,” alisema Mwam-
basa.

Miongoni mwa wakulima hao, 
akiwamo Emily Lubala, alisema 

kipindi cha nyuma walikuwa 
wanategemea mvua, lakini 
ukarabati wa miundombinu 
ya umwagiliaji na ujenzi wa 
bwawa, umewasaidia kuongeza 
mavuno.

Naye mfanyabiashara wa zao 
hilo, Nicolaus Nkya, alisema 
baada ya serikali kuboresha 
Skimu ya Naming’ongo, 
wanapata mazao mengi kwa 
muda mfupi wanaponunua 
tofauti na miaka ya nyuma 
kabla ya kujengwa daraja na 
kuboreshwa miundombinu 
eneo hilo.

Bil. 4/- zatumika kuboresha miundombinu umwagiliaji

Mwenyekiti wa Chama cha Waandishi wa Habari Mkoa wa Mbeya (MBPC), Festo Sikagonamo (kushoto), akikabidhi vifaa vya 
kujikinga na maambukizo ya ugonjwa wa corona, ambavyo ni vitakasa mikono, glovu, sabuni na barakoa, kwa mwanachama  
Kakuru Msimu, ambavyo vilitolewa na Umoja wa Vilabu vya Waandishi wa Habari nchini UTPC, jijini Mbeya juzi. PICHA: GRACE 
MWAKALINGA.  

Na Grace Mwakalinga, KYELA

MKUU wa Mkoa wa Mbeya, 
Albert Chalamila, ameutaka 
uongozi wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Kyela kusimamia 
sheria za ukusanyaji mapato 
na ushuru na kuupuza watu 
wanaotumia mwanya wa ofa 
ya Rais Dk. John Magufuli 
kusafirisha mazao bure bila 
kulipa ushuru.

Alitoa agizo hilo mwishoni 
mwa wiki akiwa wilayani 
Kyela baada ya kusema 
kumezuka tabia ya baadhi ya 
wafanyabiashara kusafirisha 
mazao yanayozidi tani moja 
na wanapohojiwa wanadai 
Rais Magufuli aliruhusu 
mazao kusafirishwa bure.

Alisema endapo hali hiyo 
itavumiliwa kuna uwezakano 
mkubwa wa halmashauri 
na wilaya za mkoa huo 
kupoteza mapato na badala 
yake wasimamie kanuni na 
sheria za ukusanyaji mapato 
na ushuru.

“Lazima tusimamie sheria, 
Rais alikuwa na nia njema 
ya kuwasaidia wakulima 
pamoja na wafanyabiashara, 
ninachowaomba viongozi 
wenzangu simamieni 
sheria hasa kwa hawa 
wafanyabiashara, yeyote 
atayesafirisha mazao 
lazima atozwe ushuru wa 
mazao hata kama atakuwa 
anasafirisha gunia mbili,” 
alisema Chalamila.

Aliutaka uongozi wa wilaya 
kuwa na mshikamano baina 
ya madiwani na watendaji ili 
kuwezesha kutimiza malengo 
ya makusanyo waliyojiwekea 
na kwamba mwaka wa fedha 
2019/2020 bado halmashauri 
hiyo imekusanya asilimia 60 
ya malengo ya makusanyo.

Kwa mujibu wa taarifa 
kutoka Ofisi ya Mkaguzi na 
Mdhibiti Mkuu wa Hesabu za 
Serikali (CAG), Halmashauri 
ya Wilaya ya Kyela 
imeendelea kupata hati 
inayoridhisha kwa mwaka 
wa tatu mfululizo.

RC Chalamila 
ataka sheria 
ukusanyaji 
mapato 
isimamiwe

HABARI mBeyA

Lazima tusimamie sheria, 
Rais alikuwa na nia njema 
ya kuwasaidia wakulima 
pamoja na wafanyabiashara, 
ninachowaomba viongozi 
wenzangu simamieni 
sheria hasa kwa hawa 
wafanyabiashara, yeyote 
atayesafirisha mazao lazima 
atozwe ushuru wa mazao hata 
kama atakuwa anasafirisha 
gunia mbili
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Mwani kuanza kuzalisha 
chakula cha kuku
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

W
IZARA ya Kilimo Maliasili na 
Mifugo ipo katika hatua za 
mwisho za kuzalisha chakula 
cha kuku ambacho kinatoka-

na na malighafi ya zao la mwani.
Waziri wa  Wizara hiyo, Mmanga Mjen-

go Mjawiri, alisema hiyo ni sehemu ya 
kuongeza thamani ya zao la mwani kwa ajili 
ya kuwapatia wakulima faida kubwa.

Akizungumza katika kikao cha Baraza 
la Wawakilishi, waziri huyo alisema utafiti 
unaonyesha kwamba chakula cha kuku 
kinachozalishwa kutokana na kusarifiwa 
kwa zao la mwani ni borana chenye lishe 
nzuri ambacho husaidia mifugo hiyo kuhi-

mili na maradhi mbalimbali.
‘’Napenda kuwajulisha wafugaji pamoja 

na wakulima wa zao la mwani kwamba 
tupo katika hatua ya mwisho ya kuzalisha 
chakula cha kuku kinachotokana na kusari-
fiwa kwa zao la mwani,” alisema.

Alisema hizo ni habari nzuri kwa wakuli-
ma wa zao la mwani ambao sasa wanayo 
nafasi kubwa ya kuongeza juhudi za uzal-
ishaji wa zao hilo kwa njia ya kisasa na ku-
leta tija.

Alieleza kuwa wakulima wa mwani sasa 
wanatakiwa kulima kilimo hicho katika 
maji yenye kina kirefu kufuatia kujitokeza 
kwa mabadiliko ya tabianchi ambapo 
mwani hunyauka na kufa.

‘’Zipo taarifa kwamba mwani mwingi 

umeathirika na kupata na maradhi mbal-
imbali kwa sababu ya joto na mabadiliko ya 
tabianchi ambapo mwani hupata maradhi 
na kunyauka,” alisema.

Aliwataka wajumbe wa Baraza la 
Wawakilishi wanaotoka katika  majimbo 
yanayolimwa zao la mwani kuwahamasi-
sha wakulima ambao wengi ni kinamama 
kuongeza kasi ya kilimo hicho ili kuimarika 
kiuchumi.

Alisema mashine hiyo itakuwa na uwezo 
wa kuzalisha chakula cha kuku jumla ya 
tani 50 kwa siku, na kuwataka wafugaji kuji-
tayarisha kukitumia chakula hicho kwa ajili 
ya kuimarisha mifugo. 

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

VIONGOZI wa taasisi mbalimbali katika 
Mkoa wa Kusini Unguja wametakiwa 
kuwahudumia wananchi bila kuwapo na 
ubaguzi wa dini wala kabila.

  Mkuu wa Mkoa huo, Ayoub Muhamed 
Mahmoud, alisema  endapo viongozi 
watafuata maadili na misingi iliyowekwa na 
serikali, itaweza kuwafanya waondokane 
na ubaguzi katika kutekeleza majukumu 
yao hali itakayopelekea imani kubwa kwa 
jamii wanayoiongoza.

  Ayoub aliyasema hayo alipokuwa 
akizungumza na waumini wa dini ya 
Kikristo katika Kanisa Katoliki Parokia 
ya Mtakatifu Anthony wa Padua lililopo 
Machui Mkoa wa Kusini Unguja, kwenye 
Ibada ya Misa ya Utatu Mtakatifu.

  Alisema  serikali iliyopo madarakani 
haina dini, hivyo inatoa haki na usawa 
kwa wananchi wake kwa kuwapa huduma 
wanazostahiki bila ya ubaguzi.

  “Serikali ya Zanzibar itaendelea 
kusimamia imani za waumini wote na 
kuwapatia huduma muhimu zinazostahiki 
kwa maendeleo ya Taifa,” alisema.

  Aidha, alisema serikali inatambua 
umuhimu wa kuabudu licha ya kutokuwa 
na dini, hivyo itasimamia usalama wao 
wakati wa kuabudu na kuendelea kutunza 
amani na utulivu uliopo.

  Alieleza kuwa   serikali inatambua 
michango inayotolewa na viongozi wa 
madhehebu mbalimbali yaliyopo nchini 
kwa kuwaelimisha na kuwafundisha 
waumini wao mambo mema na 
kuwakataza mabaya, hali inayopelekea 

kuwa ustawi mzuri wa jamii na vizazi 
vyenye tabia njema.

Alisema ni vyema kuona madhehebu 
yote nchini yanatekeleza majukumu yake 
bila ubaguzi sambamba na kuwapatia 
waumini wao elimu ya afya na ya kujikinga 
na virusi vya corona, kwani bado vipo licha 
ya kupungua kwa kiasi kikubwa.

  Naye Paroko wa Kanisa hilo, Padre, 
Raphael Ramdinzalalila, aliwataka waumini 
wa dini ya Kikristo nchini kuendelea 
kudumisha ushirikiano, umoja na kutunza 
amani na utulivu uliopo nchini.

  Aliwasihi waumini hao na wananchi 
kwa ujumla kufuata maelekezo mbalimbali 
yanayotolewa na serikali na kufuata sheria 
za nchi na kuendelea kuchukua tahadhari 
dhidi ya maambukizo ya virusi vya corona.

Viongozi waaswa ubaguzi wa dini, kabila

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

NAIBU  Waziri wa Afya, Haru-
si  Said Suleiman, ameitaka jamii 
kuthamini juhudi zinazochukuli-
wa na serikali katika kujikinga na 
malaria kwa kutumia vyandarua 
vilivyotiwa dawa.

Hayo aliyasema katika Shehia 
ya Sogea Wilaya ya Mjini  Unguja, 
alipokuwa akizindua ugawaji wa 
vyandarua vilivyotiwa dawa vi-
kiwa na lengo la kujikinga  na ma-
laria kwa  wananchi katika baadhi 
ya shehia zenye maambukizo.

Alisema Wizara ya Afya ik-
ishirikiana na Serikali za Wilaya 
itaendesha zoezi la ugawaji wa 
vyandarua vilivyotiwa dawa ka-
tika baadhi ya shehia ambazo 
zinaonekana bado zina maam-
bukizo katika   Wilaya ya Mjini, 
Magharibi ‘A’ na Magharibi ‘B’ Un-
guja.   

Hivyo aliwaomba wananchi 
kuvitumia vyandarua hivyo kwa 
lengo la kujikinga na malaria na 
kuacha tabia ya kuvitumia kwa 
mambo mengine ikiwamo kuvi-
fanya uzio katika bustani za mbo-
ga.

“Tuna wajibu wa kuthamini 
juhudi za serikali zinazofanywa 
kwa wananchi wake ili wawe na 
afya bora na kutokomeza kabisa 
maradhi ya malaria kwani iwapo 
tutakuwa na mashirikiano na ku-
fuata miongozo inayotolewa na 
Wizara ya Afya Zanzibar bila ya 
malaria inawezekana,” alisema 
Naibu wa Afya.

Alisema wananchi katika she-
hia nyingine wataendelea kupata 
vyandarua  kwa utaratibu wa ku-
chukua kuponi kwa masheha wao 
na kwenda katika vituo vyao  vya 
afya kupatiwa vyandarua.

Alieleza kuwa wagawaji wa vy-
andarua watazingatia  taratibu 
zote za kujikinga na ugonjwa wa 
corona wakati wa zoezi hilo kwa 
kuvaa barakoa, kutumia vitakasa 
mikono pamoja na kuvaa glovu 
wakati wote.

Naye Mkuu wa Wilaya ya Mji-
ni Unguja, Marina Joel Thomas, 
aliwaomba masheha kuhakikisha 
vyandarua hivyo vinawafikia 
walengwa kwa mpango uliyowek-
wa, na kuwataka wananchi kuvi-
tumia vyandarua hivyo kama vili-
vyokusudiwa na serikali.

Kwa upande wake Mkurugenzi 
Kinga na Elimu ya Afya, Dk. Fadhil 
Mohammed, aliwataka wananchi 
kufuata miongozo ya Wizara 
ya Afya kwa kuweka mazingira 
safi ili kuepuka  mbu wasizaliane.

Naye Sheha wa Shehia ya So-
gea, Abdullah Mohamed Abdullah 
na Diwani Mohamed Said Moham-
ed, walisema watahakikisha wa-
nanchi wanavitumia vyandarua 
hivyo  kujikinga na ugonjwa wa 
malaria.

Jumla ya vyandarua 197,000 
vitagawiwa kwa kaya 90,000 za 
wilaya zote tatu   katika shehia 
52 zikiwamo shehia 32 Wilaya 
ya Mjini, shehia 10 Wilaya ya Ma-
gharibi ‘A’ na Shehia 10 Wilaya ya 
Magharibi ‘B’ Unguja. 

Waziri avutiwa 
vita vya malaria

HABARI zAnzIBAR

Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mgeni Hassan Juma (kulia), akizungumza na Mwakilishi wa Jimbo la Bubwini, Mtumwa 
Peya, nje ya ukumbi wa baraza hilo, Chukwani Zanzibar jana. .PICHA|: RAHMA SULEIMAN, ZANZIBAR  
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HABARI KITAIFA

Na Mwandishi Wetu, KIBAKWE

WAZIRI wa Mambo ya Ndani ya Nchi, 
George Simbachawene, amewaagiza Polisi 
kumkamata Mwenyekiti, Ofisa Mtendaji 
wa Kijiji cha Chogola, Jimbo la Kibakwe na 
mafundi  bomba wawili wa Wakala ya Usam-
bazaji Maji na Usafi na Mazingira Vijijini (RU-
WASA) wilayani Mpwapwa kwa kosa la kuhu-
jumu mradi wa maji wa kijiji hicho. 

Mamia ya wakazi wa kijiji hicho ambao 
walikuwa na hasira ya kukosa maji kwa muda 
mrefu, walimlalamikia waziri huyo, wakidai 
maji ambayo yalikuwa yanatoka kwa wingi 
kijijini hapo, lakini kwa sasa hayatoki kutoka-
na na viongozi wao wa kijiji kuhujumu mradi 
huo wa miaka mingi.

Akizungumza na wananchi wa kijiji hicho, 
Kata ya Chogola, Waziri Simbachawene, alise-
ma viongozi hao ambao walikuwapo katika 
mkutano huo wanapaswa kufikishwa kwe-
nye vyombo vya sheria haraka iwezekanavyo 
kutokana na kushindwa kutekeleza majuku-
mu yao pamoja kuhujumu mradi huo.

Alisema amefanya ukaguzi wa mradi huo 
na kupata maelezo ya kutosha kutoka kwa 
wananchi, viongozi wa vijiji pamoja na Ruwa-
sa, kuwa ‘air valve’ ya bomba kuu la maji am-
bayo yanasambaza kijiji hicho imeondolewa 
na haijulikani ilipo na pia mabomba ya chu-
ma yameondolewa na kuwekwa ya plastiki. 

“Valve ya bomba la maji iliyokuwapo katika 
mradi huu ni ya mwaka 1973, ambayo mradi 

huo ulikamilika, lakini wananchi wanalala-
mika kuwa valve ya mwaka 1973 haipo ime-
ondolwa na haijulikani ilipo, hivyo ikawekwa 
ya mwaka 1974 ambayo sio imara na makosa 
yamefanyika,” alisema na kuongeza:

“Tunataka hiyo valve irudi hata kama im-
echakaa, na ikiapatikana iwekwe katika ofisi 
ya kijiji na wananchi waione.” 

Pia alisema mabomba ambayo yapo katika 
mradi huo yameondolewa na mafundi bila 
taarifa ya uongozi wa kijiji, hivyo kusababisha 
maji kutotoka vizuri na muda mwingine ku-
tokuwapo kabisa.

“Polisi pia muwakamate mafundi bomba 
wa mradi huu, wamesababisha kuwapo kwa 
matatizo haya makubwa na mamia ya wa-
nanchi wanalalamika ukosefu wa maji kijijini 
hapa, kwanini walibadilisha mabomba haya 
na bila taarifa ya uongozi wa kijiji, hii sio sa-
hihi, wanapaswa kukamatwa na kupelekwa, 
polisi wasakate popote walipo mafundi hao,” 
alisema Simbachawene. 

Baada ya maagizo hayo, Simbachawene 
aliwataka wananchi wasizuie mradi huo 
kukarabatiwa na Ruwasa, na pia Meneja wa 
Mradi huo kutoka Ruwasa, Mhandisi, Cyprian 
Warioba hana kosa hivyo wanakijiji wamlinde 
wakati anaendelea kufanikisha maji yanarudi 
katika hali yake ya awali kijijini hapo.

“Mhandisi wa mradi huu hana kosa, mpeni 
ushirikiano aendelee na kazi yake, msizuie 
mradi huu, acheni uendelee, pia mhandisi 
wa mradi nakuagiza hakikisha leo maji yana-

patikana hapa kijijini, mabomba yote ya chu-
ma yanarudi na kuyaondoa haya ya plastiki 
mliyoyaweka, na pia nakupa wiki tatu mradi 
huu ukamilike nije kuufungua hapa kijijini,” 
alisema Simbachawene. 

Aidha, Waziri Simbachene alisema ame-
zungumza na Waziri wa Maji ana amesema 
mradi huo umetengewa shilingi milioni 154, 
na tayari shilingi milioni 60 zilishatolewa kwa 
Ruwasa ili mradi huo uweze kukamilika na 
wananchi hao wananufaika kwa kupata maji. 

Waziri Simbachawene aliwasili kijijini hapo 
baada ya siku moja kabla ya kuzuiwa na wa-
nanchi hao wakimwomba kumsaidia kupata 
maji ambayo yamehujumiwa na viongozi wa 
kijiji hao pamoja na wafanyakazi wa Ruwasa.

Meneja wa Mradi huo, Mhandisi Cyprian 
Warioba, alimhakikishia waziri huyo maji 
yatapatikana kijijini hapo kwa siku hiyo hiyo 
aliyoagiza, na pia maelekezo aliyoyatoa ataya-
fanyia kazi.

Hata hivyo, baada ya ukaguzi wa mabomba 
hayo alibaini kuwa kuna mgogoro baina ya 
wananchi na viongozi wa kijiji hicho kwa 
kubadilisha valve pamoja na kungo’a bomba 
za maji hali ambayo imepelekea wakazi wa 
kijiji hicho kutopata maji kwa muda mrefu.

Viongozi wa vijiji waliokamatwa ni Mwe-
nyekiti wa Kijiji, James Kisagase na Mtendaji 
wa Kijiji, David Msumuche pamoja na mafun-
di wa bomba wa Ruwasa ambao walikuwa 
bado wanatafutwa na polisi.

Waziri asweka ndani viongozi 
kijijini madai kuhujumu maji

Mchungaji wa Kanisa la Christ Embassy la Mbezi, jijini Dar es Salaam, Ken Igini (kulia), akikabidhi kwa niaba ya Mchun-
gaji Chris Oyakhilome, msaada wa chakula chenye thamani ya zaidi ya Sh. milioni 4, kwa Mchungaji wa kanisa la 
Pentekoste  Lugoba,  Martini Machana, aliyepokea kwa niaba ya  wachungaji wanzake wa kanisa hilo,  Chalinze, mkoa 
Pwani mwishoni wa wiki, ili kujikimu katika kipindi hiki cha janga la corona. PICHA: MIRAJI MSALA

Sababu 
tano Bunge 
kumpongeza 
Ndugai
Na Sanula Athanas, DODOMA

BUNGE limepitisha azimio la 
kumpongeza Job Ndugai, Spika 
wa Bunge la Tanzania kwa 
kuliwezesha Bunge la 11 kupata 
mafanikio, likianika mambo ma-
tano makuu yaliyofanyika. 

Akiwasilisha hoja hiyo jana, 
Mbunge wa Misungwi, Charles 
Kitwanga (CCM), alitaja mambo 
matano yaliyofanywa katika 
kipindi cha Bunge la 11 kuwa 
ni pamoja na kubuni wazo la 
Bunge Mtandao (e-Parliament).

Alisema utandawazi wa  
Bunge Mtandao umewawezesha 
wabunge   kupata vishikwambi 
(tablets) ambavyo wanatumia 
katika shughuli  mbalimbali za 
kibunge huku Ofisi ya Bunge 
ikitarajia kuokoa zaidi  Sh. bil-
ioni nne kwa mwaka baada ya 
kuanza kutumia Bunge Mtandao. 

Pia, imeelezwa kwamba 
inakadiriwa kuwa zaidi ya Sh. 
bilioni 100 zinatarajiwa kuokole-
wa kutoka kwenye matumizi ya 
wizara na taasisi mbalimbali za 
serikali kutokana na matumizi 
ya Bunge Mtandao ambapo 
sasa wizara na taasisi za seri-
kali zimepunguza matumizi ya 
karatasi kwa zaidi ya asilimia 
90.

Alisema jambo la pili ni 
kupunguza matumizi yasiyo ya 
lazima, akieleza kuwa Bunge 
lilikubali kumuunga mkono Rais 
kwa kubana matumizi yake kwa 
kupunguza matumizi yasiyo ya 
lazima kama vile kupunguza sa-
fari zisizo za lazima nje ya nchi. 

Alisema amefanya utafiti 
mdogo na kubaini kuwa ba-
jeti ya mwisho ya Bunge la 10 
(2015/2016) ilikuwa takribani 
Sh. bilioni 173.77 wakati bajeti 
ya mwisho ya Bunge la 11 
(2020/2021) ni Sh. bilioni 121.79. 

Alilitaja jambo la tatu kuwa ni 
kuongezeka kwa ofisi na kumbi 
za mikutano, lililosaidia kuon-
doa kabisa gharama ambazo 
zilikuwa zinatumika kukodi 
kumbi za mikutano wakati wa 
vikao vya kamati.

Alisema inakadiriwa kuwa 
zaidi ya Sh. milioni 120 kila 
mwaka sawa na Sh. milioni 600 
kwa miaka mitano zimeokole-
wa baada ya  Bunge kuanza 
kutumia kumbi zilizoko katika 
majengo yake.

Jambo la nne ni maboresho 
ya miundombinu, akieleza kuwa 
wabunge wanajivunia mabore-
sho ya miundombinu mbalim-
bali ya Ofisi ya Bunge.

Jambo la tano kuwa ni 
kulinda hadhi, staha na taswira 
ya Bunge. Alisema Bunge la 11 
ndiyo Bunge lenye idadi kubwa 
ya wabunge vijana na wabunge 
kutoka vyama vya upinzani 
kuliko kipindi chochote cha 
historia ya nchi.

Na Mary Mshami, UDOM

BENKI ya Afrika (CBA) na NIC zinatarajia 
kuungana na kujulikana kama NCBA kuanzia 
Julai 8, mwaka huu, kwa ajili ya kuimarisha 
uchumi na muunganiko wa kibiashara.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwenye 
gazeti la The Guardian, na kusainiwa na Me-
neja Masoko wa Benki ya Afrika, Gift Shoko, 

muunganiko huo hautaathiri wateja wao.
“Wasiwe na hofu juu ya muunganiko 

huo hii yote ni kuimarisha biashara na ku-
jenga uhusiano mzuri baina ya hizo benki 
mbili, muunganiko huu umetokana na 
makubaliano ya pande zote mbili za benki 
kuleta ushindani mzuri,” alisema.

Pia, benki hizo zipo katika mchakato wa 
kutengeneza sifa na sheria ambazo zitakidhi 

vigezo na kumwezesha mteja kufurahia hu-
duma mpya.

“Muungano wa benki hizi mbili unataraji-
wa kufanyika kwa siku 30 kuanzia jana hii, 
ni mara ya kwanza kwa benki hizi kuungana 
nchini, wateja wanaombwa wawe na uvumil-
ivu kwa mabadiliko haya yanayojitokeza kwa 
siku chache kwa ajili ya kuboresha huduma,” 
alisema.

Benki CBA, NIC kuungana
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Fernandes kalia kusajiliwa United

REAl MAdRId InAMHItAjI sAnA HAZARd

MBAppE
MADRID, Hispania 

GOLIKIPA wa Real Madrid, Thibaut 
Courtois amesema ‘Los Blancos’ hao 
watamhitaji Eden Hazard kwa ajili ya 
kuwania ubingwa wa Ligi Kuu ya His-
pania, LaLiga, msimu huu.

Hazard amecheza mechi 15 kwa Ma-
drid tangu alipotua hapo akitokea Chel-
sea kwa ada ya euro milioni 100 kutokana 
na majeraha ya mara kwa mara.

Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29, 
alivunjika kifundo cha mguu kabla ya msimu wa 
LaLiga kusimama kutokana na mlipuko wa virusi vya 
corona, lakini ametumia karibia miezi mitatu kujiuguza na 
sasa ana nafasi ya kurudi uwanjani baada ya kupona kabisa kabla ya ligi kurudi.

Madrid – ambao wamepitwa pointi mbili na vinara wa ligi hiyo, Barcelona huku 
zikiwa zimebaki mechi 11 ligi hiyo kumalizika msimu huu, wataanza na Eibar Juni 14 
na Courtois ameelezea maendeleo ya mchezaji mwenzake, Hazard.

“Hazard yuko fiti,” alisema mchezaji huyo wa kimataifa wa Ubelgiji, Courtois aki-
iambia Movistar. “Anaonekana kurudi kwenye kiwango chake, lakini atalazimika kwenda 
taratibu.

“Hatuwezi kumtarajia kuwa kwenye kiwango cha juu bila kucheza. Nafikiri yupo kwenye 
wakati mzuri na tutamhitaji yeye kwa ajili ya kupambana kuwania taji.”

Madrid ilishinda mchezo mmoja tu kati ya mechi nne zilizopita za LaLiga kabla ya msimu 
kusimama kutokana na ugonjwa wa Covid-19, Machi mwaka huu.

Kikosi hicho cha kocha, Zinedine Zidane kiliwafunga wapinzani wao Barca kwa mabao 2-0 
Machi, mwaka huu lakini wakafungwa na Real Betis na Levante, huku wakitoka sare nyumbani 
kwa Celta Vigo.

“Tunasubiri kuanza kwa ligi na kuanza kupambana ili kubeba taji,” alisema Courtois wakati Ma-
drid wakijiandaa kucheza bila mashabiki uwanjani.
“Itakuwa ni tofauti kucheza bila mashabiki uwanjani,” aliongeza kusema Courtois. 

MANCHESTER, England

IMEBAINISHWA kwamba, Bruno Fer-
nandes alimwaga machozi alipoambiwa 
kuhusu uwezekano wa kujiunga na klabu ya 
Manchester United.

Kiungo huyo raia wa Ureno alijiunga rasmi 
na ‘Mashetani Wekundu’ hao akitokea Sport-
ing Lisbon Januari baada ya kuhusishwa 

mfululizo na uhamisho huo mwaka mmoja 
uliopita.

Akiwa amekua akimwona Cristiano Ron-
aldo akitengeneza jina lake kwenye Ligi 
Kuu ya England akiitumikia Man United, 
Fernandes amebainisha kuwa alipagawa 
kusikia ndoto yake inaelekea kuwa kweli.

“Unajua, nitasema ukweli niliogopa,” Fer-
nandes alisema kupitia mahojiano ya Ins-

tagram mubashara aliyofanyiwa na Mario 
Djurovski. “Ilikuwa ni ndoto iliyokuja kuwa 
kweli.

“Kwangu mimi kucheza soka England na 
kuitumikia Manchester United ilikuwa ni 
ndoto ya juu kabisa katika maisha yangu ya 
soka. Kucheza kwenye Ligi Kuu ya England 
katika moja ya timu bora duniani.

“Nilipopokea simu ikisema: ‘Bruno, una 

nafasi ya kuhamia Manchester’ nilimpigia 
mke wangu, kaka yangu, dada yangu, mama 
yangu na kuanza kulia. 

“Lakini nilikuwa nalia kwa furaha. Nime-
pambana kwa maisha yangu yote ili kufikia 
jambo hili, kuchezea klabu hii. Nafasi ilikuwa 
pale na nilitaka kuikamata kwa mikono yan-
gu yote miwili, kuifuata ndoto yangu.”

PARIS, Ufaransa

KYLIAN Mbappe atakuwa “Mfalme” 

kwa Liverpool chini Jurgen Klopp na 

kwamba, klabu hiyo inafiti aina yake 

ya uchezaji, kwa mujibu wa mchezaji 

wa zamani wa Ufaransa, Willy Sagnol.

Sagnol amesema litakuwa ni chaguo 

sahihi kwa mshindi huyo wa Kombe la 

Dunia, Mbappe, kutua Liverpool.

Uhamisho wa kutua Anfield ume-

kuwa ukizungumziwa kwa straika huyo 

mwenye umri wa miaka 21, ambaye bado 

ni mchezaji wa Paris Saint-Germain.

Mafanikio waliyoyapata Liverpool ndani 

ya miezi 12 pamoja na uwapo wa Klopp katika 

benchi la ufundi, vinafanya klabu hiyo kuwa mahali 

sahihi kwa kipaji hicho kikubwa zaidi duniani.

Sagnol anaamini Liverpool itafiti vema kwa Mfar-

ansa mwenzake huyo, na kwamba kuna kila sababu 

soka la Mbappe likaongezeka ubora. 

“Klabu ya Liverpool itakuwa na faida kubwa sana 

kwake,” alisema Sagnol akinukuliwa na gazeti la Bild 

la Ujerumani.
“Ukiwa na Klopp una kocha ambaye kila mchezaji 

duniani anatamani kufanya kazi naye.

“Mbappe atahitaji kubadilika chini yake. Anahitaji 

washambuliaji wake wafanye kazi kubwa kusaidia ul-

inzi, jambo ambalo Mbappe hayuko vema.

“Lakini anaweza kujifunza hilo, hasa kwa mtu 

kama Klopp. Hamna maswali. Mbappe anaweza kuwa 

mfalme chini ya Jurgen Klopp pale Liverpool.”

MBAppE AtABIRIwA UFAlME lIvERpOOl 

COURtOIs:
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Sterling 
apigana na 
ubaguzi 
wa rangi 
MANCHESTER, England

RAHEEM Sterling amesema kwa 
sasa dunia inasumbuliwa na ugonjwa 
pekee wa ubaguzi wa rangi.

Winga huyo wa Manchester City na 
timu ya Taifa ya England, ambaye ni 
moja wa waathirika wa ubaguzi wa 
rangi amebainisha kwamba, jambo 
hilo limekuwa wimbo kwa kila taifa.

Sterling mwenye umri wa miaka 25, 
amesema ataendelea kuzungumza 
kila wakati ubaya wa ubaguzi wa rangi 
mpaka pale utakapofika kikomo.

Alisema watu kwa sasa wapo tayari 
kwa mabadiliko ndio maana kila eneo 
wanapambana kuona hali inakuwa 
salama na wote wakaishi kwa usawa.

Kwa sasa watu wengi wakiongozwa 
na wale wa Marekani wameonekana 
wakiandamana kwa amani kupinga 
kuuawa kwa George Floyd mwenye 
miaka 46, ambaye alikufa mikononi 
mwa Polisi wa Marekani Mei 25. 

“Najua ni lazima hali kama hiyo 
itokee, ukweli ni kwamba kwa sasa 
dunia inapambana na ugonjwa mmo-
ja tu ambao ni ubaguzi na imekuwa 
ikitokea miaka na miaka. Tunahitaji 
kutafuta njia ili kusimamisha haya,” 
alisema.

BARCELONA, Hispania

LIONEL Messi “ni mchezaji bora du-
niani,” kwa mujibu wa mchezaji mwen-
zake wa Barcelona, Frenkie de Jong.

Messi anachukuliwa kama mmoja wa 
wachezaji bora zaidi wakati akitamba 
kwenye Ligi Kuu ya Hispania, LaLiga 
akiwa na miamba Barca, huku msham-
buliaji wa Juventus, Cristiano Ronaldo 
pia akitajwa kuwa bora.

Mshindi huyo mara sita wa tuzo ya 
Mchezaji Bora wa Dunia [‘Ballon d’Or’], 
Messi ameshinda mataji ya LaLiga mara 
10 na manne ya Ligi ya Mabingwa Ulaya 
tangu alipoanza kuichezea Barca mwa-
ka 2004.

Na De Jong mchezaji wa kimataifa 
wa Uholanzi, amemsifia Messi mwenye 
umri wa miaka 32 kuelea kurudi kwa 
msimu wa LaLiga baada ya mlipuko wa 
virusi vya corona.

“Kama Messi anazungumza na kuku-
pa ushauri, unauchukua kwa sababu 
yeye ni mchezaji bora duniani. Kama 
akikupa ushauri, unasikiliza,” alisema 
De Jong akiiambia BBC Radio 5 Live.

Barca inaongoza msimamo wa LaLi-
ga kwa pointi mbili zaidi kileleni dhidi 
ya wapinzani wao Barca, huku zikiwa 
zimebaki mechi 11 msimu kumalizika 
na itaanza na Real Mallorca Juni 13.

AMSTERDAM, Uholanzi 

MKURUGENZI wa Michezo wa Klabu 
ya Ajax, Edwin van der Sar amethibitisha 
kwamba Manchester United imeonyesha 
nia ya kutaka saini ya nyota wao, Donny 
van de Beek.

Van de Sar ambaye alikuwa golikipa 
wa United kati ya mwaka 2005 na 2011 
kabla ya kurudi katika klabu yake hiyo 
ya zamani, amebainisha kwamba, Real 
Madrid pia inamtaka mchezaji huyo.

Akinukuliwa na NOS, Van der Sar alise-
ma: “Ipo wazi kabisa kuna timu ambazo 
zinamhitaji Donny van de Beek - Man-
chester United na Real Madrid.”

Madrid walikuwa wakitajwa kuitaka 
saini ya kiungo huyo muda mrefu ila jan-
ga la virusi vya corona lilitibua mipango 
ya mazungumzo yao.

Nyota huyo mwenye miaka 23,  ame-
kuwa msaada mkubwa ndani ya Ajax 
jambo lililozivutia timu nyingi.

Van de Sar athibitisha Utd kumtaka De Beek

nI BORA ZAIDI DUnIAnI – DE JOng
MESSI
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  Sijawa fiti kwa asilimia 100, lakini niko vizuri, 
tumekuwa tukifanya mazoezi na ligi inarudi hivi...

KWa UFUPi

TURIN, Italia

PAULO Dybala amebainisha kwam-
ba bado hayuko fiti kwa asilimia 100 
baada ya kupona virusi vya corona, 
lakini anafurahia kurudi kwenye Ligi 
Kuu ya Italia, Serie A.

Mshambuliaji huyo wa Juven-
tus alithibitisha Machi mwaka huu 
kwamba amepata maambukizo ya 
corona yeye na mpenzi wake, Oriana 
Sabatini, wakati ambao soka la Italia 
lilisimamishwa kutokana na mlipuko 

huo.
Dybala alilazimika kujitenga kwa 

mwezi mmoja kabla ya Juve ku-
tangaza kwamba amepimwa mara 
mbili na kukutwa hana tena virusi 
hivyo Mei 6.

Alipokwenda kwenye mchezo wa 
hisani wa nyota wa Tottenham, Dele 
Alli, mchezaji huyo raia wa Argen-
tina alibainisha kwamba anasubiri 
kurejea kwa msimu huu 2019-20.

“Nilikuwa na corona, lakini kwa 
sasa najisikia vizuri,” alisema Dy-

bala wakati wa mahojiano kupitia 
mtandao wa kijamii wa Instagram.

“Bado siko fiti sana kwa asilimia 
100, lakini niko vizuri. Tumekuwa 
tukifanya mazoezi na ligi inarudi 
hivi karibuni, hivyo tutakuwa na 
wakati wa kufanya kile tunachokip-
enda sana.

“Natumaini tunaweza kuwa na 
wakati mzuri wa kufurahia.

“Ninafikiri tutakuwa vizuri na tut-
akuwa na mechi nyingi mfululizo 
kabla ya ligi kumalizika.”

city yajitosa KWa chilWell
KLABU ya Manchester City ipo tayari 

kushindana na Chelsea kumsajili mlinzi wa 
Leicester City na England, Ben Chilwell mwe-
nye umri wa miaka 23. (Telegraph)

KoUlibaly KUitajirisha NaPoli 
NAPOLI haitapunguza bei ya pauni milioni 

100 kwa mlinzi wao, Kalidou Koulibaly mwe-
nye umri wa miaka 28 raia wa Senegal – am-
baye amekuwa akihusishwa na Manchester 
United licha ya matatizo ya kifedha kutokana 
na mlipuko wa virusi vya corona. (Mirror)

UNited, real KWa martiNez
KLABU za Manchester United na Real Ma-

drid zinafuatilia kwa karibu hali ya usajili wa 
mshambuliaji wa Inter Milan, Lautaro Mar-
tinez mwenye umri wa miaka 22, baada ya 
mazungumzo ya uhamisho wake wa kwenda 
Barcelona kusimama. (Marca via Mirror)

raKitic aKomaa barca
KIUNGO wa kimataifa wa Croatia, Ivan 

Rakitic mwenye umri wa miaka 32, anataka 
kubakia Barcelona hadi mkataba wake utaka-
pomalizika kipindi cha majira ya joto 2021, 
licha ya ripoti kudai kwamba ataondoka 
mapema. (Goal)

cavaNi aitamaNi la liga
KUNGO wa Paris St-Germain, Ander Her-

rera mwenye umri wa miaka 30, amesema 
mchezaji mwenzake raia wa Uruguay, Edin-
son Cavani, ambaye mkataba wake unamal-
izika kipindi hiki cha majira ya joto, anataka 
kucheza Ligi Kuu ya Hispania, La Liga. Cavani 
mwenye umri wa miaka 33, amekuwa akihu-
sishwa na Atletico Madrid. (Diario As via 
Mail)

sPUrs yamPotezea zaNiolo
KLABU ya Tottenham Hotspur imeachana 

na mpango wa kutaka kumsajili kiungo wa 
kimataifa wa Italia, Nicolo Zaniolo mwenye 
umri wa miaka 20, kwa sababu klabu yake 
ya AS Roma inataka pauni milioni 62 ili ku-
muachia. (Star) 

odsoNNe KUFUNgWa celtic 
KOCHA Neil Lennon amesema Celtic wapo 

kwenye mazungumzo ya kumwongezea mka-
taba mchezaji, Odsonne Edouard mwenye 
umri wa miaka 22, ambaye amekuwa akihu-
sishwa na Arsenal na Manchester United. 
(Mail)

PjaNic aitaKa barca
KIUNGO wa Juventus raia wa Bosnia-Herze-

govina, Miralem Pjanic mwenye umri wa mi-
aka 30, amekataa ofa kutoka Chelsea na Paris 
St-Germain kwa sababu anataka kujiunga na 
Barcelona. (Marca)

aNgeliNo KUrUdi city
MCHEZAJI wa Hispania, Angelino mwe-

nye umri wa miaka 23, anapanga kurudi 
Manchester City baada ya mkataba wake wa 
mkopo kumalizika kule RB Leipzig na haiwezi 
kumsajili kwa pauni milioni 25. (Manchester 
Evening News)

ballacK amtaKa WerNer chelsea
KIUNGO wa zamani wa Chelsea, Michael 

Ballack ameunga mkono usajili wa msham-
buliaji wa kimataifa wa Ujerumani, Timo 
Werner kutoka RB Leipzig na anaamini nyota 
huyo mwenye umri wa miaka 24, atazoea 
haraka soka la Ligi Kuu ya England. (Sky Ger-
many)

KiNda UNited ogombeWa
MLINZI wa Manchester United, Brandon 

Williams mwenye umri wa miaka 19 anagom-
baniwa na mawakala wawili ambao wanataka 
kumsajili. (Mirror)

doNdoo za soKa 
MAGAZETI YA ULAYA

Dybala: NimepoNa 
coroNa lakiNi siko fiti
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hAbAri Michezo

Na Mwandishi Wetu

HUKU akianza mazoezi ya peke yake 
baada ya kutua jana nchini akitokea kwao 
Zambia, kiungo mnyumbulifu wa Simba, 
Clatous Chama amesema licha ya kutarajia 
ushindani mkubwa Ligi Kuu Bara na Kombe 
la FA, anaamini watapigana kiume kuweza 
kutwaa mataji hayo mawili makubwa nchini.

Chama aliyechelewa kujiunga na wenzake 
kambini kutokana na mipaka ya nchini kwao 
kufungwa hiyo ikiwa ni baada ya kuibuka 
mlipuko wa virusi vya corona (COVID-19), 
jana alianza mazoezi ya peke yake akiwa 
chini ya uangalizi wa Kocha wa Viungo wa 
klabu hiyo, Adel Zrane.

Akizungumzia kuhusu maoni yake kuele-
kea kuhitimisha mechi zao 10 za mwisho Ligi 
Kuu na Kombe la FA ambalo wamefika hatua 
ya robo fainali, Chama alisema ushindani 
utakuwa mkubwa baada ya ligi kurejea wiki 
hii, lakini ana uhakika Simba itaendeleza 
moto wake kama ilivyokuwa kabla ya ligi 
hiyo Machi 17, mwaka huu kutokana na janga 
la corona.

“Simba kama bingwa mtetezi lazima iji-
pange vizuri ili kutetea taji la ligi na kutwaa 
Kombe la FA.

“Tunajua ligi ikirejea ushindani lazima 
utakuwa mkubwa, lakini sisi kama mabingwa 
lazima tuhakikishe tunafanya kila linaloweze-
kana kutetea taji na kuchukua Kombe la FA,” 

alisema Chama.
Chama aliongeza kuwa mchezo wa robo 

fainali wa Kombe la FA dhidi ya Azam utaku-
wa mzuri ambao utapaswa kutazamwa na 
mashabiki wengi kutokana na ubora wa timu 
zote.

“Azam ni timu nzuri na mechi itakuwa ya 
ushindani mkubwa, lakini matumaini yetu ni 
kuhakikisha tunapita na kuingia nusu fain-
ali,” alisema.

Baada ya Chama kujiunga na wenzake 
kambini, mchezaji pekee wa Simba aliyebaki 
ambaye hajarejea nchini ni kiungo Sharaf El-
din Shiboub aliyekwama kwao Sudan baada 
ya mipaka ya nchi hiyo kuendelea kufungwa 
kutokana na janga la virusi vya corona.

Chama: Ubingwa bara, 
Fa CUp mUhimU Simba

Kiungo wa Yanga, Mnyarwanda Haruna Niyonzima, akimiliki mpira dhidi ya beki wa KMC FC kwenye mechi ya kirafiki iliyopigwa 
Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam juzi na Yanga kukubali kipigo cha mabao 3-0. PICHA: JUMANNE JUMA

JKU yapata 
pigo Ligi 
z’bar ikirejea
Na Hawa Abdalla, ZANZIBAR.

KATIBU Mkuu wa timu ya 
JKU,  Sadu Ujudi, amesema tayari 
wachezaji wake wameingia kambini 
kujiandaa na mechi za Ligi Kuu Zan-
zibar zilizosalia kabla ya msimu huu 
wa 2019/2020 kumalizika.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
alisema wanaendelea kujiandaa ku-
malizia msimu huu wa ligi hiyo, huku 
wachezaji wake tegemeo wakiwa 
katika mafunzo ya kijeshi, lakini wa-
natumai huenda wakawapata kabla 
ya ligi kumalizika.

Alisema katika michezo ya 
mwanzo watalazimika kuwatumia 
baadhi ya wachezaji kutoka Timu B, 
ili kukiongezea nguvu kikosi chao 
wakati wakisubiri nyota hao waliopo 
mafunzoni.

“Wachezaji wetu tegemeo ambao 
wengi wao ni kikosi cha kwanza wa-
meenda ‘depo’ matumaini ya kuwa-
pata yapo japo si kwa asilimia 100, 
lakini  timu imejipanga kuhakikisha 
inafanya vizuri na hata kuhakikisha 
lengo la kunyakuwa ubingwa lina-
timia,” alisema.

JKU ambayo inamilikiwa na Jeshi 
la Kujenga Uchumi Zanzibar, ipo 
nafasi ya pili katika msimamo wa 
Ligi Kuu Zanzibar ikiwa na alama 
45, wakati huu ligi hiyo ikitarajiwa 
kurejea Juni 20, baada ya kusimama 
tangu Machi 17, mwaka huu kutoka-
na na mlipuko wa virusi vya corona.

Azam yakerwa na 
‘mwili wako wangu’
Na Saada Akida 

MTENDAJI Mkuu wa Azam FC, Abdulkarim 
Amin ‘Popat’ ameeleza kukerwa na kauli ya 
“mwili wako wangu” inayotolewa na mashabi-
ki, huku akieleza kama hawatakubali kubadi-
lika, serikali inaweza kuchukua maamuzi 
magumu ya kuwafungia kuingia viwanjani 
kushuhudia mechi mubashara.

Popat amefikia hatua ya kutoa kauli hiyo 
kutokana na kukerwa na baadhi ya mashabiki 
waliohudhuria mechi ya kirafiki kati ya Azam 
FC na Transit Camp kwenye uwanja wao wa  
Chamazi kwa kutokuwa wasikivu kutokana 
na kutokubali kuchukua tahadhari ya kukaa 

mbalimbali (Social distance) kama ambavyo 
Wizara ya Afya inaagiza kwa wale wanaohud-
huria viwanjani.

Alisema wamepokea barua kutoka wizara 
husika juu ya kushindwa kuchukua tahadha-
ri, lakini wao walifanya hivyo kwa kuwataka 
mashabiki kuvaa barakoa pamoja na kupita 
katika mashine ya kutakasa mikono, ila wan-
apoingia ndani ya uwanja wanakuwa wakaidi 
kwa kukubali kukaa mbalimbali.

“Tatizo linakuja kwa mashabiki kutokubali 
kukaa mbalimbali ikiwa ni kuchukuwa tahad-
hari, ukiwaambia kaeni mbalimbali wanahoji 
‘mwili wako, mwili wangu?’ Hivyo kutokana 
na ubishi wao tunapoelekea tunaweza ku-

fungiwa mashabiki wasiingie uwanjani.
“Tumeshuhudia katika mchezo wetu wa 

kirafiki na Trans Camp, mashabiki wanawaji-
bu vibaya watu wetu waliowekwa kwa ajili 
ya kutoa tahadhari kuhusu namna ya ukaaji 
uwanjani,” alisema Popat.

Alisema kwa kauli za mashabiki kuto-
chukua tahadhari kunaweza kusababi-
sha serikali na mamlaka husika kuchukua 
maamuzi ya kufungia viwanja na kucheza bila 
ya mashabiki.

Alisema leo wanatarajia kucheza mechi ya 
kirafiki dhidi ya KMC FC, lakini kutokana na 
changamoto hiyo, wanaweza kucheza bila ya 
mashabiki.

Mgosi atangaza vita 
Ligi Kuu Wanawake
Na Saada Akida 

KOCHA Mkuu wa Simba Queens, 
Mussa Hassan ‘Mgosi’ ametoa ta-
hadhari kwa wapinzani wake kuwa 
wanakuja kivingine kuhakikisha wa-
nashinda katika michezo yao mitatu, 
ili kuweza kutangazwa mabingwa 
Ligi Kuu Wanawake nchini.

Hivi karibuni serikali iliruhusu 
ligi za soka nchini kurejea; ambazo 
ni Ligi Kuu Bara, Kombe la FA, Ligi 
Daraja la Kwanza na la Pili pamoja 
na Ligi Kuu ya Wanawake Tanzania 
ambayo inatarajiwa kuanza Juni 
21, mwaka huu huku Simba Queens 
wakianzia ugenini dhidi ya Ruvuma 
Queens ya mkoani Ruvuma.

Akizungumza na Nipashe jijini Dar 
es Salaam juzi, Mgosi alisema kikosi 
chake kipo tayari kwa ajili ya mchezo 
wao huo watakaocheza Juni 22 
ugenini mkoani Ruvuma.

Alisema malengo yao ni kuhakiki-
sha wanashinda mechi zao zote hasa 
michezo mitatu dhidi ya Ruvuma, JKT 
Queens na Yanga ambayo itaihakik-
ishia ubingwa.

“Tumerejea na upepo wa ‘kisuli-
suli’, hatuachi mtu salama, kikosi 
kipo imara malengo yetu ni kushinda 
michezo mitatu ikiwamo kuwafunga 
Ruvu, Yanga na JKT nina uhakika wa 
kutwaa taji hilo,” alisema Mgosi.

Simba Queens inashika nafasi ya 
pili katika msimamo wa ligi hiyo 
ikiwa na pointi 29 wakati JKT Queens 
iliyopo kileleni ikiwa michezo miwili 
mbele.

MILIKI...



Na Mwandishi Wetu

MABINGWA watetezi wa Ligi Kuu Bara na 
vinara wa ligi hiyo msimu huu, wameonyesha 
upana wa kikosi chao baada ya jana kucheza 
mechi mbili za kirafiki na kufanikiwa kugawa 
dozi kwenye mechi hizo zilizopigwa katika 
uwanja wao wa Mo Simba Arena uliopo Bunju 
jijini Dar es Salaam na kueleza “wachezee wa-
toto sio sisi”.

Simba ilianza kwa kutoa dozi ya mabao 4-2 
asubuhi dhidi ya Transit Camp ya Ligi Daraja la 
Kwanza, wafungaji wakiwa winga Mkongomani 
Deo Kanda dakika ya tatu, kiungo Mbrazil Ger-
son Fraga (dk 15), beki Mbrazil Tairone Santos 
(dk 17) na straika Mnyarwanda Meddie Kagere 
akafunga hesabu dakika ya 46.

Kwa upande wa Transit Camp mabao yao 
mawili yalifungwa na Hamadi Habibu dakika ya 
45 na Nisile Kisimba (dk 64).

Simba ambayo ipo kwenye maandalizi ya 
Ligi Kuu Bara inayotarajiwa kurejea Jumamosi 
wiki hii kwa Yanga kuifuata Mwadui FC ya Shin-
yanga ikiwa ni siku moja kabla ya ‘Wekundu wa 
Msimabazi’ hao kuikaribisha Ruvu Shooting 
katika Uwanja wa Taifa, wachezaji wake walio-
nyesha kuimarika kwa upande wa utimamu wa 
mwili ukilinganisha na watani zao wakati wak-
ichezea kichapo cha mabao 3-0 dhidi KMC juzi 
katika Uwanja wa Uhuru.

Katika mechi ya jioni, Simba inayoongoza 
kwenye msimamo wa Ligi Kuu ikiwa na alama 
71, wakati huu ikibakiza mechi 10 kabla ya Ligi 
Kuu msimu huu kumalizika, ilikuwa ya kwanza 
kukubali kutobolewa baada ya KMC kupata bao 
la kuongoza kupitia kwa Charles Ilanfya aliyetu-
pia dakika ya 30 ya mchezo huo uliohudhuriwa 
na mashabiki kibao ambao waliuzunguka 
uwanja.

Hata hivyo, iliichukua dakika nne tu tangu 
kuingia kwa bao hilo kwa Simba kuweza ku-
sawazisha kupitia kwa nahodha wao, John 
Bocco ‘Adebayor’ ambaye alimtesa vilivyo mlin-
da mlango wa KMC aliyekuwa mchungu kwa 
Yanga juzi.

Timu hizo zilikwenda mapumziko zikiwa 
zimetoshana nguvu kwa kufungana bao 1-1, la-
kini dakika ya 75 kipindi cha pili, Bocco alirudi 
tena langoni mwa KMC na kutupia la pili katika 
mchezo huo ambao walionyesha kandanda la 
kuvutia.

Mtokea benchi, Ibrahim Ajibu alifanya kweli 
dakika ya 88 kwa kuifungia timu yake bao la 
tatu na kuifanya Simba kuibuka na ushindi 
wa mabao 3-1 ambayo yanaifanya kwa jumla 
siku ya jana kuvuna mabao 7-3 ukichanganya 
na ushindi wa asubuhi wa 4-3 dhidi ya Transit 
Camp.

Baada ya ushindi huo, kupitia mtandao wa 
instagram wa Simba iliandikaa “Full Time: Sim-

ba SC 3-1 KMC, Wachezee watoto sio sisi”. 
Mechi hiyo ni kipimo kizuri kwa Simba in-

ayohitaji pointi 14 katika mechi 10 ilizobakiza 
msimu huu ili kutangazwa mabingwa, lakini 
pia KMC nayo ikihitaji kujiweka katika ukanda 
salama wa kuepuka kushuka daraja wakati huu 
ikiwa na pointi 33 katika nafasi ya 15 huku ikiwa 
imebakiza mechi tisa tu.

Katika mchezo huo, Simba iliwaanzisha Aishi 
Manula, Haruna Shamte, Gadiel Michael, Ken-
nedy Juma, Pascal Wawa, Jonas Mkude, Hassan 
Dilunga, Said Ndemla, John Bocco, Luis Miquis-
sone na Shiza Kichuya wakati benchi walikuwa 
Ally Salim, Yusufu Mlipili, Tairone Santos, 
Mzamiru Yassin, Francis Kahata, Ibrahim Ajibu 
na Cyprian Kipenye.

Kwa upande wa kikosi cha Simba kilichoanza 
dhidi ya Transit Camp jana asubuhi, kiliundwa 
na Beno Kakolanya, Shomari Kapombe, Mo-
hammed Hussein ‘Tshabalala’, Yusuph Mlipili, 
Tairone Santos, Erasto Nyoni, Deo Kanda, Ger-
son Fraga, Meddie Kagere, Mzamiru Yassin na 
Rashid Juma.

Meneja wa Simba, Patrick Rweyemamu, juzi 
alisema kuwa wanatarajia kutafuta mechi zaidi 
ya mbili kadri zitakavyopatikana ili kuweza ku-
wapima zaidi wachezaji wao na kuwarejeshea 
utimamu wa mwili kama ilivyokuwa awali kab-
la ya Ligi Kuu kusimama kutokana na mlipuko 
wa virusi vya corona.

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042
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Na Saada Akida 

KIPIGO cha mabao 3-0 ilichokipata 
Yanga kutoka kwa KMC FC juzi, kimeo-
nyesha makosa yanayopaswa ku-
fanyiwa kazi kabla ya kuelekea kuivaa 
Mwadui FC kwenye mechi ya Ligi Kuu 
Bara itakayopigwa katika Uwanja wa 
Kambarage mkoani Shinyanga, kwa 
mujibu wa Kocha Msaidizi wa timu 
hiyo, Boniface Mkwasa.

Katika mechi hiyo iliyopigwa Uwanja 
wa Uhuru jijini Dar es Salaam, Mkwasa 
ameliambia Nipashe kuwa pamoja 
na makosa ya kiufundi yaliyofanyika, 
Yanga ilizidiwa nguvu na kukosa 
stamina mambo ambayo yanamlazimu 
kuyafanyia kazi kabla ya kukutana na 
Mwadui FC katika mchezo wa Ligi Kuu 
Jumamosi wiki hii.

Mkwasa ambaye
 aliiongoza timu hiyo

 kutokana na Kocha
 Mkuu, Mbelgiji Luc
 Eymael kuchelewa 

kurejea nchini, alisema
 ameona makosa mengi

 kwenye mchezo huo 
ikiwamo wachezaji 

kutokuwa na utimamu wa
 mwili pamoja na kufanya 

makosa ya kizembe.
Alisema mechi hiyo wamepoteza 

ila imempa mwanga wa kuona nini 
anatakiwa kukifanya kabla ya kuanza 
kwa michezo ya Ligi Kuu na Kombe la 
FA watakapoivaa Kagera Sugar katika 
hatua ya robo fainali.

“Nimeona upungufu na tunahi-
taji kuongeza nguvu kwa wachezaji 
wangu, licha ya muda mdogo, nitajita-
hidi tuweze kufikia pale tunapotarajia 
kwenye program ya mazoezi tutakay-
oifanya kujiandaa dhidi ya Mwadui,” 
alisema Mkwasa.

Wakati Mkwasa akieleza hayo, 
Kocha Msaidizi wa KMC FC, Habibu 
Kondo amesema ushindi dhidi ya 
Yanga unawapa morali wachezaji wao 
kuendelea kufanya vizuri katika mich-
ezo ijayo ya Ligi Kuu Bara.

KMC ipo katika nafasi ya 15 kwenye 
msimamo wa Ligi Kuu ikiwa tayari 
imeshacheza michezo 29 na kujiku-
sanyia alama 33.

Mkwasa 
sasa aona 
pa kuanzia 
Yanga

HABARI UK   22

Simba: KmC Chezeeni 
watoto laKini Sio SiSi

Dybala: Nimepona corona lakini siko fiti

Mshambuliaji wa Simba, Meddie Kagere, akipiga hesabu ya kupasua msitu wa mabeki wa Transit Camp kwenye mchezo wa kirafiki 
uliopigwa jana, asubuhi, katika Uwanja wa Mo Simba Arena, Bunju nje kidogo ya Jiji la Dar es Salaam na Simba kushinda 4-2 kabla ya 
jioni kuifurusha KMC FC 3-1 kwenye dimba hilo. PICHA: Simba

  Yatoa dozi mbili kwa siku ikianza na Trans Camp 
4-2 na kisha 3-1, upana wa kikosi waonekana...

---------------------
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